



แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

แผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน: 2566-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลักดันจุดเน้นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณชน

- กำหนดนโยบายเพื่อผลักดันอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- ปรับ เปลี่ยนหรือพัฒนานโยบายที่จำเป็นเพื่อยกระดับคุณภาพความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทั้ง 4 ด้าน (SP ซีรีส์)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
1	โครงการ Small but Smart “EDU” รอบรู้แบบพหุวิทยาการ	1. นักศึกษาเห็นคุณค่าของศาสตร์หลักในมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษามีแนวคิดการสร้างอาชีพจากพหุวิทยาการรอบรู้มหาวิทยาลัย	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
2	โครงการเสริมความเป็นครูสู่ความเป็นเลิศ	1. นักศึกษามีคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF : HEEd) 2. นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครู 4. นักศึกษามีส่งเสริมค่านิยมร่วมของความเป็นสวนดุสิต 5. นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมได้อย่างเป็นสุข 6. มีการสร้างเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า	40,300.00	✓	✓	✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะครุศาสตร์
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาระดับปริญญาตรี ในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะทางวิชาชีพด้านการศึกษาปฐมวัย 2. นักศึกษามีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 (3R8C) และสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ 4. นักศึกษาได้รับความรู้ทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาพัฒนาและต่อยอดนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 5. นักศึกษามีคุณลักษณะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของความเป็นครู ตลอดจนวัฒนธรรมของชาติ 6. นักศึกษาอนุรักษ์ สืบทอดและเผยแพร่ผลงานทางด้านดนตรี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย สร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 7. นักศึกษานำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และลงสู่ชุมชน 8. นักศึกษาเผยแพร่งานวิจัยในชั้นเรียนในระดับชาติ	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
4	โครงการเปิดบ้านซอพุดน้ำบุศย์	1. เกิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของนักศึกษา อาจารย์ในคณะพยาบาลศาสตร์และภายนอกคณะร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ปกครองหรือผู้ที่สนใจศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สนใจเลือกเข้าศึกษาที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
5	โครงการ SDU Nurse รักษาสิ่งแวดล้อม	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของ คณะพยาบาลศาสตร์ได้	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
6	โครงการเตรียมสมรรถนะนักศึกษาพยาบาลเพื่อการประกอบวิชาชีพ	1. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รหัส 63 เข้าพบทวนสาระวิชาครบ 2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4 รหัส 63 สามารถสอบผ่านข้อสอบเสมือนที่ทางคณะ จัดทำขึ้น	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
7	โครงการติดตามคุณภาพบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 12	1. รายงานผลการประเมินในรูปของระดับความพึงพอใจ 2. ผลการประเมินในด้านที่ต้องปรับปรุงมีความเป็นไปได้ในการนำมาพัฒนาหลักสูตร	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
8	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ	1. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ 2. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 มีความพร้อม และมั่นใจในการเป็นพยาบาลวิชาชีพ 3. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ได้รับประโยชน์จาก บริการจัดหาแหล่งงาน 4. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 รู้สึกมีความรัก หักศนคติ ที่ดี และภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล อาจารย์ และสถาบัน 5. บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2566 ได้สะท้อนคิดความรู้ หักศนคติ และประสบการณ์ของตนเอง	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
9	โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปี 1 ปีการศึกษา 2566	นักศึกษาพยาบาลที่เข้าร่วมกิจกรรม ตระหนักถึงความสำคัญของความรัก ความสามัคคี ความผูกพัน และสัมพันธ์ภาพอันดีงามในสถาบัน และเกิดความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมของวิชาชีพพยาบาล มีเป้าหมายและแรงบันดาลใจในการเรียนและใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
10	โครงการพัฒนาหลักสูตรจากผลการประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder)	1. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา (TQF) : ปัญหาข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและอาจารย์ 2. รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต อาจารย์นิเทศ 3. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อาจารย์ อาจารย์ที่เลี้ยงแหล่งฝึก ต่อการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
11	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย"	<p>1. นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 1 มีทัศนคติทางบวกต่อตนเองและเพื่อน มีการบริหารเวลาและตั้งเป้าหมายการเรียนรู้ให้กับตนเอง เข้าใจและมีทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ ได้แก่ การทำ portfolio, mind mapping การคิดอย่างเป็นระบบ การสืบค้นข้อมูล และการใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ได้เรียนรู้เทคนิคการปรับตัวในการเรียนและการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ผ่านรุ่นพี่และศิษย์เก่าและพัฒนา SDU spirit</p> <p>2. นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 2 เข้าใจและรู้จักวิธีการจัดการความเสี่ยงในการฝึกปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีความเข้าใจและทักษะในการดูแลมนุษย์ในวิชาชีพพยาบาล</p> <p>3. นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 3 มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย มีทักษะ social relationship และการทำงานเป็นทีม มีภาวะผู้นำ เข้าใจความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถวิเคราะห์ตนเอง เพื่อเป้าหมายวิชาชีพ</p> <p>4. นักศึกษาพยาบาลชั้นปี 4 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหาได้ คิดอย่างสร้างสรรค์ คิดเชิงนวัตกรรม มีแรงบันดาลใจในการตั้งเป้าหมายเพื่อการสอบขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาลและการผดุงครรภ์ และมีทักษะทางอาชีพ โดยได้เรียนรู้การทำงานในทีมพยาบาล และสหสาขาวิชาชีพ</p>	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
12	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาล	การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนจำนวน 4 รายวิชาการพยาบาลกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
13	โครงการมสท.รักษาสภาพ	<p>1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ</p> <p>2. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผนการสร้างเสริมสุขภาพ</p> <p>3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถสะท้อนคิดประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม</p>	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
14	โครงการมนุษยศาสตร์รักษาสีงแวดล้อม	<p>1. นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้แนวทางแก้ไข</p> <p>2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่สง่างาม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยและในสังคม</p> <p>4. นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษาด้วยกันมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจากการทำงานร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน</p>	4,000.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
15	โครงการ HUSO: The Road to the Star	1. นักศึกษามีสุขภาพแข็งแรง มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับโรคไวรัส Covid -19 2. นักศึกษามีสุขภาพจิตใจที่ดี และคลายความเครียดจากการเรียน 3. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละหลักสูตร ได้มีปฏิสัมพันธ์นอกชั้นเรียน และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะสะท้อนให้เห็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของนักศึกษาตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	5,000.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
16	โครงการ English Fusion and InnoLingua	1. นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานอาชีพในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม 2. นักศึกษาจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกับสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการจัดอบรมที่สนุกสนานและมีประสิทธิภาพ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17	โครงการเผยแพร่ศักยภาพเชิงวิชาการสู่สาธารณะชุมชน ปีงบประมาณ 2567	นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย	78,400.00	✓	✓	✓	✓	งบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
18	โครงการ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอาง	1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอางให้กับบุคลากรภายใน และภายนอก 2. ห้องปฏิบัติการที่พร้อมบริการวิชาการ และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรภายใน และภายนอก 3. ห้องปฏิบัติการที่สามารถเพิ่มทักษะการปฏิบัติการให้กับนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์	1,200,000.00	✓	✓	✓		เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	โครงการ 6 ปี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง แห่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1. บุคลากรและนักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงพัฒนาการของโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. บุคลากรและนักศึกษามีทักษะ ความรู้ทางด้านกฎหมาย การเมืองและการบริหารภาครัฐเพิ่มขึ้น 3. บุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมีความผูกพันต่อโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	36,700.00	✓				งบประมาณหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายปกครองและการบริหารงานภาครัฐ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
20	โครงการสะสมและเรียนรู้ก้าวแรกสู่งานโรงแรม	1. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงาน และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม 2. นักศึกษาเรียนรู้การดำเนินการบริหารจัดการโรงแรมที่สอดคล้องตามกระแส และความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของตนได้	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
21	โครงการธุรกิจโรงแรมร่วมใจ สร้างสามัคคีสู่การเรียนรู้	1. นักศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 2. นักศึกษาสามารถปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และรูปแบบการเรียนสอนในสถาบันอุดมศึกษาเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อันจะนำไปสู่ความสามัคคี 3. นักศึกษาได้แสดงศักยภาพภาพความเป็นภาวะผู้นำในทางที่เหมาะสม คิดการ	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
22	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา รหัส 63	1. โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการได้ข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลสำหรับใช้เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ 2. นักศึกษาทราบถึงแนวทางต่าง ๆ หลังจากจบการศึกษา 3. มีความสัมพันธ์และมีมิตรภาพที่ดีต่ออาจารย์ เพื่อน รุ่นน้อง รุ่นพี่ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	15,000.00			✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
23	โครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการทำพานไหว้ครู งานใบตอง และได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่ต่อครูบาอาจารย์ 2. ผู้ร่วมกิจกรรม ได้ระลึกพระคุณครูในฐานะผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้	8,000.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
24	โครงการรทบ. ส่งเสริมสุขภาพดี จิตเบิกบาน สำราญใจ	1. นักศึกษาที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเครียดสูงได้รับการพัฒนาจิตใจให้มีความสุขหากเกิดสภาวะความเครียด 2. นักศึกษาที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเครียดสูงมีสุขภาพจิตที่แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน 3. นักศึกษาที่มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีความเครียดสูงอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
25	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	1. นักศึกษามีบุคลิกภาพดี มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เสียสละเอื้ออาทร 2. นักศึกษามีความเป็นผู้นำ และทำงานด้วยความปรามาศ 3. นักศึกษามีความคิดตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะ และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม 4. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศดีขึ้น	30,000.00	✓	✓	✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
26	โครงการเตรียมความพร้อมศึกษาด้านทักษะการประกอบวิชาชีพ	1. นักศึกษาได้รับรู้ และมีความเข้าใจในการดำเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้สอดคล้องต่อคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และมีส่วนร่วมในงานประกันคุณภาพในระดับคณะและมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษามีทักษะแบบองค์รวมในด้านที่ตนเองสนใจ 3. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สัมผัสอาหารใบรับรองมีอายุ 3 ปี 4. นักศึกษามีทักษะด้านการประกอบอาหารไทย และผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอาหารไทย ระดับ 1	227,000.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
27	โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันทำอาหารและคหกรรมศาสตร์	1. นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการแข่งขันทำอาหาร 2. นักศึกษาสามารถบูรณาการองค์ความรู้และประยุกต์ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้านอาหารได้ 3. นักศึกษารู้จักการคิด วิเคราะห์ และใช้วิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้	30,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
28	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม	1. นักศึกษาเรียนรู้และรู้จักวัตถุดิบอาหารและสามารถเลือกซื้อได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 2. นักศึกษาได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม และสามารถนำไปใช้ได้ 3. นักศึกษาได้รับบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารและสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกับอาหารและ 4. เครื่องดื่มได้ ตามที่กฎหมายกำหนด 5. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้และสามารถนำมาใช้จัดบริการอาหารและเครื่องดื่มได้จริง 6. นักศึกษาเกิดแรงจูงใจในการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เริ่มต้นการทำธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
29	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2567 (นศ. ปี3 รหัส64)	1. นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะปฏิบัติการด้านอาหาร การตัด หั่นแต่ง การเตรียม การปรุงประกอบ การคัดเลือกวัตถุดิบ และทักษะปฏิบัติการด้านอาหารอื่น ๆ อย่างเหมาะสม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในระดับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอาหารได้จริง 2. นักศึกษามีความพร้อมและมีทักษะการปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หลักการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ และอื่น ๆ อย่างเหมาะสม สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการฝึกปฏิบัติงานในระดับอุตสาหกรรมในสถานประกอบการอาหารได้จริง	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
30	โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัย นศ.รหัส 67 หลักสูตรอุตสาหกรรมประกอบอาหาร (นศ. ปี1 รหัส67)	1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์สมัยใหม่ 2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แบบองค์รวม	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
31	โครงการส่งเสริมสุขภาพโภชนาการเพื่อบริการชุมชน	1. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ทักษะทางวิชาชีพ จากการฝึกปฏิบัติงานในการให้ความรู้ภาคสนามแก่คนในชุมชน ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลคลองโยง 1 (รพ.สต.) 2. ข้อมูลสุขภาพจากการประเมินภาวะโภชนาการ และผลทางโภชนาการจากแบบสำรวจข้อมูลการบริโภคจากประชาชน ผู้ใช้บริการ รพ.สต. (คนในชุมชน) 3. คนในชุมชนได้รับความรู้ด้านโภชนาการ ได้แก่ หลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม รู้จักรายการอาหารแลกเปลี่ยน เลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมจากเทคนิคไฟจากราหราบประโยชน์ คุณค่าทางโภชนาการของวัตถุดิบในท้องถิ่น และทราบเคล็ดลับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ไว้ใช้เป็นแนวทางป้องกัน และลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
32	โครงการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม สร้างสมรรถนะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการแข่งขันได้ในตลาดแรงงาน	1. นักศึกษาได้รับความรู้ในการเสริมสร้างบุคลิกภาพเพื่อเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและสถานประกอบการ 2. นักศึกษาได้รับความรู้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
33	โครงการก่อสร้างสร้งงานคหกรรมศาสตร์	1. นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ในด้านงานคหกรรมศาสตร์ นอกเหนือจากในห้องเรียน 2. หลักสูตรฯ เป็นที่สนใจและสามารถรับเข้านักศึกษาได้ตามแผนรับที่กำหนด	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
34	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (ระยะยาว)	1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาตามศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณ และคุณภาพ 2. สามารถจัดบริการการวิชาการ ในรูปแบบการจัดอบรมอาหาร (ระยะยาว)และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาหาร	5,720,880.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
35	โครงการฝึกอบรมหลักสูตร (ระยะสั้น)	1. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษา และการพัฒนาตามศักยภาพทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 2. สามารถจัดบริการวิชาการในรูปแบบการจัดอบรมอาหาร (ระยะสั้น)และรักษามาตรฐานการจัดการศึกษาด้านอาหาร 3. มีรายได้นำเข้าหน่วยงานและมหาวิทยาลัยฯ	3,966,200.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
36	โครงการกักเก็บก๊าซคาร์บอนของต้นไม้และคัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล (LESS) 2567	1. ได้รับองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนางานเกษตรและภูมิทัศน์ 2. ได้สนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
37	โครงการ Big Cleaning Day มุ่งสู่ Clean & Green University ปีที่ 5 ปีงบประมาณ 2567	แนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำความสะอาดในวิทยาเขตสุพรรณบุรี ด้วยการให้ความรู้ในวิธีการทำความสะอาดวัสดุชนิดต่าง ๆ ในสำนักงาน และพื้นที่ต่าง ๆ ในอาคาร	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
38	โครงการอบรมการจัดประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ หัวข้อ "การจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) สู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดประชุมสีเขียวไปปรับใช้ในหน่วยงาน/หลักสูตร ของตนเองได้อย่างยั่งยืน	5,000.00		✓	✓		เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
39	โครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การศึกษาปฐมวัยปีงบประมาณ 67	1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีศักยภาพในการให้บริการแก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง 2. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพ	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
40	โครงการประชาสัมพันธ์และแนะนำการรับสมัครนักศึกษา ศูนย์การศึกษา ตรัง ประจำปีการศึกษา 2567	1. มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์แนะนำการเข้าศึกษาที่เป็นประโยชน์สำหรับกลุ่มนักเรียนเป้าหมายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ และหลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล 2. กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้เกี่ยวกับข้อมูลการรับสมัคร แนวทางการศึกษาต่อ โอกาส ในการประกอบอาชีพและรู้จักหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ ศูนย์การศึกษา ตรัง 3. กลุ่มเป้าหมายสนใจสมัครเข้ารับการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหารฮาลาล และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เปิดรับ นักศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษา ตรัง	478,700.00	✓	✓	✓	✓	เงินยืมยืมสิทธิ์	ศูนย์การศึกษา ตรัง
41	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อนเปิดภาค การศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567	นักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ได้จริง	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
42	โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮาลาลใน จังหวัดตรัง	1. ศูนย์ฯ ตรัง มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจฮาลาล 2. ข้อมูลประชาสัมพันธ์หลักสูตรการจัดการบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ฮาลาล และหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร และการบริการ 3. ศูนย์ฯ ตรัง ร่วมเป็นเครือข่ายผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฮา ลาลในจังหวัดตรัง โดยมีพันธกิจและการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาทางการศึกษา ร่วมกัน	8,200.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ตรัง
43	โครงการความรู้จากห้องถ่ายทอดสู่บริการวิชาการ	นักศึกษาสามารถบริการวิชาการด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการรับประทาน อาหารตะวันตก อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทาน มารยาทในการรับประทาน	0.00	✓				ค่าลงทะเบียน	ศูนย์การศึกษา ตรัง
44	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อความเชี่ยวชาญใน อาชีพ	1. อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯตรัง มี ทักษะและเทคนิคใหม่ในการประกอบอาหารและนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอน 2. อาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ศูนย์ฯตรัง มี ทักษะการประกอบอาหารที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
45	โครงการกฐินสามัคคีวิถีไทย	1. นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ฯตรัง ได้มีส่วนร่วมสืบสาน รักษาประเพณีอันดีงามการทอดกฐิน 2. มีการบูรณาการรายวิชาทำงานด้านทำนุศิลาวัฒนธรรม	3,000.00	✓				เงินรายได้ศูนย์การศึกษา ตรัง และผู้มีจิตศรัทธาจากชุมชน ภายนอกมหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ตรัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
46	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อทักษะในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ และเกิดทักษะทางปัญญา เชี่ยวชาญในทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น โดดเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม มีจิตบริการและความคิดสร้างสรรค์ ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน	18,500.00		✓			เงินรายได้ศูนย์การศึกษา ตรัง	ศูนย์การศึกษา ตรัง
47	โครงการเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศาสตร์ ปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	1. นักศึกษามีคุณลักษณะมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF : HEd) 2. นักศึกษามีศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษามีคุณลักษณะตามมาตรฐานสากลของวิชาชีพครู 4. นักศึกษามีให้มีบุคลิกภาพ ความประพฤติที่ดีเหมาะสมกับความเป็นครู และสอดคล้องกับวัฒนธรรมของสวนดุสิต (SDU SPIRIT) 5. นักศึกษาสามารถดำรงชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและสังคมได้อย่างเป็นสุข 6. มีการสร้างเครือข่ายนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า	33,900.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์การศึกษา นครนายก	ศูนย์การศึกษา นครนายก
48	โครงการหลักสูตรฝึกอบรม Airline safety training for cabin crew	ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการด้านความปลอดภัยการบิน กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน ความปลอดภัยบนเครื่องบินและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเครื่องบิน และสามารถอธิบายความแตกต่างของผลลากสินค้าอันตราย (และวัตถุต้องห้าม รวมทั้งการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงบนเครื่องบิน เพื่อนำไปเป็นข้อได้เปรียบในการสมัครงานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเมื่อสิ้นสุดการสอนแล้ว ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาในรายวิชา (CLOs) CLO1 สามารถอธิบายหลักการด้านความปลอดภัยการบิน กฎระเบียบและข้อบังคับด้านการบิน ความปลอดภัยบนเครื่องบิน ปฏิบัติตนอย่างถูกต้องเมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน และภายหลังการเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน CLO2 สามารถใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยบนเครื่องบินได้อย่างถูกต้อง CLO3 สามารถอธิบายความแตกต่างของผลลากสินค้าอันตรายและวัตถุต้องห้าม CLO4 สามารถตรวจเช็คความปลอดภัยบนเครื่องบิน และสามารถจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและความมั่นคงบนเครื่องบิน	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
49	โครงการบริหารจัดการการศึกษา	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการบริหารจัดการการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	2,276,800.00	✓	✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
50	โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีการบริหารจัดการการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด	717,300.00	✓	✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
51	โครงการจัดหาหนังสือสำหรับเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา	นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี	734,600.00	✓	✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
52	โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี	นักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 ปี	1,690,600.00			✓		เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			17,328,080.00						

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน: 2566-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับและขยายความร่วมมือกับพันธมิตรทุกมิติทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

- จัดการศึกษาตามแนวทางสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE)
- ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการแบ่งปันทรัพยากร และบูรณาการความร่วมมือ
- เป็นคู่ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
1	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	นักศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
2	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา และวัฒนธรรมไทย-อังกฤษ ปีที่ 6	1. ครู และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัย และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. ครู และนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย และประเทศอังกฤษ 3. ครู และนักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักศึกษาต่างชาติ	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
3	โครงการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาคณะครุศาสตร์สู่การบูรณาการงานตามแนวทางสหกิจศึกษา	1. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มีความพร้อมในการเรียนรู้ระบบการทำงานในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์ทดลองฝึกปฏิบัติงานครูในโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
4	โครงการทักษะชีวิตพื้นฐานในการป้องกันการรังแกกันของนักเรียนโรงเรียนฟ้าใสวิทยา	1. ช่วยลดปัญหาการรังแกกันของนักเรียนในโรงเรียนฟ้าใสวิทยา 2. สนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และสังคมให้เกิดความยั่งยืน 3. แสดงความเป็นอัตลักษณ์คณะครุศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและสะท้อนศักยภาพ 4. ส่งเสริมจิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	3,000.00	✓	✓			เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะครุศาสตร์
5	โครงการ TOEIC Booster Club	1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบโทอิคเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ และคณะอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการมีความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มสูงขึ้น 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษระหว่างนักศึกษาในทุกหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ฯ และจากคณะอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
6	โครงการอมสินยูวพัฒนารักถิ่น ปี 2567	1. เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในชุมชน 2. สมาชิกในองค์กรชุมชนมีความจัดทำบันทึก บัญชีรับ – จ่าย 3. ชุมชนมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นหรือมีความสามารถในการลดต้นทุนในการดำเนินงาน 4. คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญและสามารถต่อยอดองค์ความรู้บนพื้นฐานของชุมชนได้	700,000.00			✓		เงินสนับสนุนธนาคารอมสิน	คณะวิทยาการจัดการ
7	โครงการยกระดับมาตรฐานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอุปกรณ์และเครื่องมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	1. นักศึกษามีการเรียนรู้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้เป็นมาตรฐานสากล 2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติทางด้านความปลอดภัยและสามารถนำไปประยุกต์ได้ 3. นักศึกษาสามารถปฏิบัติตนและอยู่ร่วมกันในการเรียนระดับอุดมศึกษาได้	35,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8	โครงการพัฒนาระดับความปลอดภัยและศักยภาพของห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เพื่อสร้างนักปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขที่มีศักยภาพ	1. ห้องปฏิบัติการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2. อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการและงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย 3. มีเครือข่ายเพื่อยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9	โครงการปรับปรุงเพื่อยกระดับและมาตรฐานห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุข	1. เครื่องมือการผลิตที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้แก่นักศึกษาในการลงมือปฏิบัติ 2. ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ผลิตขึ้นจากห้องปฏิบัติการฯ	120,000.00	✓	✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์	1. นักศึกษามีบุคลิกภาพและเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารสัมพันธ์ต่อผู้อื่น เพื่อที่จะสามารถปรับตัวต่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษามีทักษะในการทำงานสำนักงานที่ดี 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์การปฏิบัติตัวในการฝึกงาน และข้อควรปฏิบัติและข้อพึงระวังต่างๆ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
11	โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566	<p>1. กิจกรรมการอบรมนักศึกษา และอาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อประมวลความรู้ ความเข้าใจในการเรียน การสอนที่ผ่านมา สู่กระบวนการของการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพเทอมสุดท้ายก่อน สำเร็จการศึกษา</p> <p>2. กิจกรรมการฝึกนักศึกษา ให้รู้จักการวางตัวและการดูแลตัวเองที่จะไม่ให้เกิด อันตรายหรืออยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายตลอดจนถึงที่ควรปฏิบัติระหว่างการ ออกไปฝึกประสบการณ์นอกมหาวิทยาลัย</p> <p>3. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ออกฝึกประสบการณ์ภาควิชาชีพในธุรกิจบริการเป็น เวลาอย่างน้อย 450 ชั่วโมง ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2566</p>	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
12	โครงการเตรียมความพร้อมด้านบุคลิกภาพและทักษะการ สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (ได้รับ เงินเดือนเต็มจำนวน) กับบริษัท Pattaya Aviation จำกัด ผู้ประสานงาน	<p>1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีเจตคติ ความรู้ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานและสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ขึ้น</p> <p>2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเกิดความรู้ประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรม โครงการฯก่อนการฝึกงานได้อย่างเป็นระบบ</p> <p>3. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้ที่ได้จากการร่วม กิจกรรมเข้ากับความรู้ในรายวิชา หลักการ แนวคิด และทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา การดำเนินชีวิตและการทำงานในอนาคตเพิ่มขึ้น</p>	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
13	โครงการความร่วมมือส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานธุรกิจการ โรงแรม: MoU 13 ระยะ 1	<p>1. นักศึกษาภาคปกติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม ระดับปริญญาตรี 4 ปี รหัส 65 จำนวน 62 คนจะได้รับความรู้เพื่อพัฒนาทักษะ การเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ในแผนกห้องพัก และแผนกอาหารและเครื่องดื่ม</p> <p>2. นักศึกษาที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้ลงฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะ เฉพาะด้านกับธุรกิจโรงแรมภายนอกที่ร่วมมือ</p>	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
14	โครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพ	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักศึกษานำความรู้และทักษะวิชาชีพมาประยุกต์ที่ได้จากการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้กับสภาพการทำงานจริงในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2. นักศึกษามีศักยภาพทั้งด้านความรู้เชิงวิชาการและความสามารถในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั้งในภาครัฐบาลและเอกชน 3. นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงานและผู้ร่วมงานในสาขาวิชาชีพเดียวกัน 4. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมทักษะในการประกอบวิชาชีพและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์งาน 5. นักศึกษาได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีในการเข้าสู่สังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เหมาะสม 6. นักศึกษาได้รับการเตรียมความพร้อมในการเริ่มต้นสู่การทำงานและการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษา 7. นักศึกษาจัดทำข้อมูลสารสนเทศสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพในอนาคตได้ 	10,000.00			✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการเรือน
15	โครงการ Culinary School Open House “จิว แต่ แจ่ว” TCAS67	<ol style="list-style-type: none"> 1. นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครองที่สนใจได้รับทราบข้อมูลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดสอนในโรงเรียนการเรือน ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตัดสินใจเลือกสมัครเข้าศึกษาต่อกับโรงเรียนการเรือนได้ 2. บุคลากรและนักศึกษาของโรงเรียนการเรือน ได้แสดงศักยภาพทั้งด้านความรู้และทักษะอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้ามาศึกษาต่อได้ 	223,700.00	✓				งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
16	โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนการเรือน (คู่ความร่วมมือ)	<ol style="list-style-type: none"> 1. แนวทางในการพัฒนางานด้านวิชาการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของโรงเรียนการเรือน 2. โรงเรียนการเรือน และเครือข่ายความร่วมมือได้สานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งผ่านกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหาร การศึกษาดูงานในมหาวิทยาลัยวิทยาเขตสุพรรณบุรี 	314,230.00	✓				งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
17	โครงการบูรณาการวิชาการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อสร้างนวัตกรรมโรงงานทางเทคโนโลยีอาหาร	1. นักศึกษารอบคอบอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของการจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ (รหัสวิชา 5074910) 2. อาจารย์ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา ความสามารถ และพัฒนาการของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และนักศึกษาได้รับคำแนะนำด้านวิชาการ และได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการ 3. อาจารย์สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในการจัดทำโครงการทางเทคโนโลยีอาหารในสถานประกอบการของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 4. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลเชิงวิชาการเฉพาะด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและภาษาอังกฤษเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมโรงงานทางเทคโนโลยีอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
18	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาสามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 2. นักศึกษามีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
19	โครงการเตรียมความพร้อม กำกับติดตาม และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1. นักศึกษาได้รับความรู้ในการทำงาน และการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 2. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคหกรรมศาสตร์ 3. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
20	โครงการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	1. นักศึกษาบุคลากร ผู้ประกอบในวิชาชีพ และผู้ที่สนใจได้รับโอกาสทางการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ 2. ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯสามารถผ่านการทดสอบและได้รับใบประกาศเพื่อนำไปใช้ในการรับรองความรู้ ทักษะ ตลอดจนสามารถพัฒนาความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพได้ในอนาคต 3. ผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานฯ เห็นศักยภาพของตน และข้อบกพร่องที่ต้องพัฒนาเพื่อเป็นฐานทรัพยากรด้านผู้ประกอบการชาวไทยที่มีคุณภาพ	312,000.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
21	โครงการจัดทดสอบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	1. ผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะได้รับโอกาสทางการทดสอบสมรรถนะ พร้อมทั้งใบประกาศฯ ที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และนานาชาติ 2. มีจำนวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพสาขาผู้ประกอบการ อาชีพผู้ประกอบการไทย คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 และชั้น 2 ในประเทศเพิ่มมากขึ้น	204,000.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
22	โครงการเรียนรู้รอบบรัว ทวีระอออุทิศ (School Based Learning : SBL)	1. นักเรียนได้นำทฤษฎีจากการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติจริง 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ 3. นักเรียนได้ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของโรงเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
23	โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กเล็ก องค์กรบริหารส่วนตำบลทับใต้เหล็ก	1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับสถานศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ 2. เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการในระดับท้องถิ่น	34,900		✓	✓	✓	งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
24	โครงการส่งเสริมการแข่งขันทางวิชาชีพด้านการประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2567	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมสำหรับการแข่งขันด้านอาหารในระดับชาติและนานาชาติ 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาทักษะด้วยการฝึกฝนและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบเมนูการแข่งขันทำอาหารในรายการระดับชาติและนานาชาติ	88,000		✓	✓		เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ตรัง
25	โครงการ New Gens Perspective	1. นักเรียนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาดำเนิน กับ University Utara Malaysia 2. เกิดกิจกรรมที่เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ University Utara Malaysia และ University Islam Indonesia	0.00		✓	✓		ค่าลงทะเบียน	ศูนย์การศึกษา ตรัง
26	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมบูรณาการกับการเรียนการสอน	นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการได้เข้าร่วมโครงการ/ กิจกรรม ที่เป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
27	โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษนักศึกษา ศูนย์การศึกษา ตรัง 67	1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาดำเนิน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดี 2. นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาดำเนินมีคะแนนสอบ TOEIC มากขึ้น 3. นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาดำเนินได้แสดงความสามารถในระดับนานาชาติ	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
28	โครงการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู	<p>1. นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครูมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาความรู้เชิงมนทัศน์และความรู้เชิงกระบวนการ ตลอดจนสมรรถนะด้านความรู้ภาคทฤษฎีและความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครูที่ตอบสนองต่อการปฏิบัติงานตามสภาพจริงในบริบทของสถานศึกษา</p> <p>2. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองตามคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ทั้งในด้านการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาครูประถมศึกษา ให้มีบุคลิกภาพตามวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทักษะในการสื่อสาร ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างเป็นกัลยาณมิตร และมีภาวะผู้นำ การมีจิตวิญญาณความเป็นครู ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูประถมศึกษาให้มีความเข้มแข็งตามมาตรฐานวิชาชีพครู</p> <p>3. นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เกิดความเชี่ยวชาญเชิงวิชาชีพ และสามารถใช้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมตามสภาพจริงได้ในบริบทของโรงเรียนและชุมชน</p>	54,800	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์การศึกษานครนายก	ศูนย์การศึกษา นครนายก
29	โครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน “โครงการฝึกงานได้งาน” บริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวสต์ไวด์โฟลท์ เซอร์วิส จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566	<p>1. นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบินได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ก่อนที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจการบินจริง</p> <p>2. นักศึกษาวิชาธุรกิจการบินชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมรับการเรียนโครงการพัฒนาอาชีพธุรกิจการบิน มีทักษะความรู้ด้านธุรกิจการบินที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น</p>	60,544.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
30	โครงการ “The Ultimate Airside Visit At Suvarnabhumi Airport”	<p>1. นักศึกษาสามารถอธิบายระเบียบและพิธีการสำหรับผู้โดยสารขาเข้า และขาออก</p> <p>2. นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการผู้โดยสารภาคพื้น เมื่อไปปฏิบัติงานจริง</p>	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
31	โครงการศาสตร์และศิลป์ความเป็นครู (Teaching skills for new teachers)	<p>1. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสามารถในออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>2. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการมีเทคนิคการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>3. นักศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย</p> <p>4. นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู</p>	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
32	โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์และความเชี่ยวชาญด้านการประถมศึกษา	<p>1. นักศึกษามีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด</p> <p>2. นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามที่หลักสูตรกำหนด</p> <p>3. นักศึกษามีคุณลักษณะความเป็นครูตามที่หลักสูตรกำหนด</p>	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
33	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอาหารและการบริการ EXCELLENCE CENTER	1. นักศึกษาได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการในสถาบันการศึกษา ให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพและก้าวสู่ระบบการทำงาน 2. สถานประกอบการในสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานจริงให้กับนักศึกษา 3. บันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการในสถาบันการศึกษา และหลักสูตร	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			2,160,174.00						

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน: 2566-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มผลสัมฤทธิ์คุณภาพการศึกษา

- นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา การปฏิบัติงานและการบริการทุกระดับ
- ผลักดันรูปแบบการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นตามความต้องการของแต่ละบุคคล
- สร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยแนวคิด Library to University

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
1	โครงการ English Booster for Graduate Students	1. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษฟัง พูด อ่าน และเขียนเชิงวิชาการเพิ่มขึ้น 2. นักศึกษาสามารถนำทักษะภาษาอังกฤษที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์หรือบทความวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ และนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติได้ 3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และทักษะภาษาอังกฤษ ตลอดจนเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC เพิ่มขึ้น	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
2	โครงการ Head Hand Heart Craft with Mind	นักศึกษาได้ชิ้นงานตามกิจกรรม จำนวน 7 ชิ้น	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
3	โครงการแนะแนวการเลือกกลุ่มวิชาโท สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3	1. นักศึกษารู้ถึงศักยภาพและความถนัดของตนเอง 2. นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกกลุ่มวิชาโทที่适合自己的ความสามารถของตนเอง 3. นักศึกษาสามารถปรับตัวและเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. นักศึกษามีรู้ ความเข้าใจ กับความก้าวหน้าของสังคมและการประกอบวิชาชีพครู	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
4	โครงการการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.)	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษะด้านลูกเสือสามัญ 2. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีจิตสำนึกที่ดี ต่อสังคมและประเทศชาติ 3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรม ได้รับวุฒิบัตรลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) สามารถใช้เครื่องหมายห่วงกิลเวลล์ (Gilwell Woggle) ได้	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
5	โครงการการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้นเพื่อการศึกษาและการดำเนินงานด้านอาชีพของนักศึกษาในระดับมหาบัณฑิต	1. นักศึกษาในหลักสูตร ฯ ได้พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดให้มีความถูกต้องมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและการดำเนินงาน 2. หลักสูตร ฯ และ คณะ ฯ ได้พัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะด้านการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยภายในมหาวิทยาลัย 3. ผู้ที่สนใจภายนอกสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการเขียนและการพูดให้มีความถูกต้องมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการศึกษาและการดำเนินงานได้	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
6	โครงการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถนำความรู้ที่ได้จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา SDU.OBE 3, 4, 5, 6 ข้อสอบและผลการเรียนของนักศึกษา ให้มีความสอดคล้องกันตาม SDU.OBE 2 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
7	โครงการสร้างสมรรถนะดิจิทัลแบบฉบับครุศาสตร์สวนดุสิต	1. สมรรถนะด้านดิจิทัลของอาจารย์คณะครุศาสตร์ 2. สมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะครุศาสตร์	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
8	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง	1. นักศึกษามีความรู้และมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง 2. นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี และมีบุคลิกภาพที่ดี 3. นักศึกษามีพัฒนาการทางด้านการสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออกเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีงามให้กับในหมู่นักศึกษา 5. นักศึกษาได้สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนนาฏศิลป์และศิลปะการแสดง	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9	โครงการนาฏศิลป์เพื่อสุขภาพสำหรับบุคลากร	1. บุคลากรมีความรู้และมีทักษะทางด้านนาฏศิลป์ 2. บุคลากรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จากการเรียนนาฏศิลป์ 3. บุคลากรได้สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการเรียนนาฏศิลป์	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การประจำปี การศึกษา 2566	1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ การปรับตัว ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาจิตวิทยา และจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การและสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 3. มีเครือข่ายของนักศึกษาทั้งศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเพื่อเป็นเส้นทางการประกอบอาชีพในอนาคต 4. นักศึกษามีจิตสำนึกของการเป็นนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพทางจิตวิทยาที่ดี 5. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจทางจิตวิทยาไปใช้ในองค์การ รวมถึงชีวิตการทำงานและวัฒนธรรมขององค์การ เพื่อประยุกต์ใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การและสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้	0.00	✓		✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11	โครงการมนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ	1. นักศึกษาสามารถใช้ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาเรียนได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม 3. นักศึกษาสามารถเขียนประวัติส่วนตัวทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามแบบฟอร์มที่ถูกต้อง	10,000.00		✓	✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
12	โครงการมนุษยศาสตร์ร้อยรวมใจ “สานสายใยแห่งศรัทธา น้อมบูชาพระคุณครู”	1. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่สง่างาม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 4. นักศึกษามีสำนึกและความห่วงใยต่อการจัดหรือกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และสามารถนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว กลับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์	15,000.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13	โครงการเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	1. ผู้เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีเกี่ยวกับชื่อเรียกภาษาเกาหลี ครอบคลุม และวัฒนธรรมคตริวมหมู่ 2. ผู้เรียนเขียนและออกเสียงตัวอักษรฮันกิลได้ครบทุกตัวอักษร 3. ผู้เรียนสามารถทักทายและแนะนำตนเองได้ 4. ผู้เรียนบอกความหมายของคำศัพท์ของภาษาเกาหลีเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพอากาศ ตัวเลข วันที่และเวลา ราคาได้ 5. ผู้เรียนใช้ความรู้เรื่องโครงสร้างประโยคเบื้องต้นและคำบ่งชี้ กาลเวลาอดีต ปัจจุบัน และอนาคตในทักษะการพูดได้ถูกต้อง	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
14	โครงการการนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2567	นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 นำเสนอผลงานการวิจัย และนำผลการสังเคราะห์งานวิจัยมาปรับปรุงผลงานได้	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15	โครงการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนปรับพื้นฐาน ภาษาจีนภาษาอังกฤษและความรู้ด้านการบริการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ได้ความรู้ ความเข้าใจ ในภาษาจีนเบื้องต้น ภาษาอังกฤษเบื้องต้น และการบริการเบื้องต้น 2. นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ มีความรู้พื้นฐานด้านไวยากรณ์ การออกเสียง คำศัพท์ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ รวมทั้งวัฒนธรรมจีนและตะวันตก 3. นักศึกษาใหม่ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ได้รับความรู้ความรู้อันพื้นฐานด้านการบริการและการมีจิตบริการ 4. นักศึกษาและอาจารย์มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	90,000.00	✓				สถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
16	โครงการสัมผัสนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2023	1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการ ได้รับความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษทั้งด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านการสื่อสาร ตลอดจนความรู้ทั่วไปของวัฒนธรรมจีน 2. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการมีความสนใจในวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น 3. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่องานบริการได้รับความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ 4. นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
17	โครงการอบรม HSK และ HSKK เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน เพื่องานบริการ ประจำปีการศึกษา 2023	1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับความรู้ ทักษะ เรียนรู้กลวิธีการสอบและมีความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการสอบ HSK ระดับ 4 2. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับความรู้ ทักษะ เรียนรู้กลวิธีการสอบและมีความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการสอบ HSK ระดับ 3 2. นักศึกษาทั้ง 2 ชั้นปี ได้รับความรู้ ทักษะ เรียนรู้กลวิธีการสอบและมีความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการสอบ HSKK ในระดับต้นหรือระดับกลาง	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
18	โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน	1. นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยี 2. นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการนำเสนองาน	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
19	โครงการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษา	1. นักศึกษามีความเข้าใจในหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารอย่างถูกต้อง 2. นักศึกษาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง 3. นักศึกษามีความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาบุคลิกภาพไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการทำงานในอนาคต	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ โทอิค: เจาะลึกข้อสอบ TOEIC Grammar	นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับความรู้ ทักษะ เรียนรู้กลวิธีการสอบไวยากรณ์ที่พบในแบบทดสอบโทอิค และมีความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการสอบโทอิค	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21	โครงการก่อสร้าง สร้าง Young Leader ปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารสามารถใช้ภาษาและการสื่อสารในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทำงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. นักศึกษาหลักสูตรภาษาและการสื่อสารสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
22	โครงการชมรมดนตรีสวนดุสิต	1. บุคลากรมีความรู้และมีทักษะในการเล่นดนตรีไทย 2. บุคลากรได้สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมผ่านการเล่นดนตรีไทย 3. บุคลากรมีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี จากการใช้นดนตรีบำบัด	24,000.00	✓	✓	✓	✓	โครงการดนตรีสอนบุคคลภายนอก	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
23	โครงการ M-Sci Power: M-Sci Games 2023	1. นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรในคณะสามารถทำงานร่วมกัน เกิดมิตรภาพสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เกิดความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี 2. นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ 3. นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเห็นคุณค่าและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมผ่านรูปแบบกิจกรรม 4. นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของศิลปวัฒนธรรมไทย	107,393.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะวิทยาการจัดการ
24	โครงการ M-Sci Road to SDU Freshy 2023 winter	1. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นผู้นำ บุคลิกภาพและความกล้าแสดงออก จิตอาสา และมีทักษะการสื่อสาร และสามารถเป็นต้นแบบของนักศึกษาที่ทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนได้ดี และทำหน้าที่เป็นตัวแทนประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของคณะวิทยาการจัดการ 2. นักศึกษามีทักษะในการทำงานร่วมกัน เกิดเครือข่ายเพื่อร่วมคิด สร้างสรรค์ และพัฒนาคณะวิทยาการจัดการ 3. นักศึกษามีความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน	16,400.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะวิทยาการจัดการ
25	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	1. นักศึกษามีคุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ (TQF) ในด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 2. นักศึกษามีแนวคิดในการเรียนและการดำเนินชีวิต ถูกต้องตามขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามตามวัฒนธรรมองค์กร 3. นักศึกษามีความรักและภาคภูมิใจในสถาบัน	0.00	✓	✓		✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาการจัดการ
26	โครงการพัฒนาทักษะภาษาของนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต และผู้ประกอบการธุรกิจ	นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 3 ของหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตรบัณฑิต และผู้ประกอบการธุรกิจ ได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษา	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาการจัดการ
27	โครงการ Upskill Reskill New Skill เสริมทักษะด้านดิจิทัลเพื่อยกระดับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และผ่านการฝึกอบรมทักษะทางด้านดิจิทัล 2. หลักสูตรออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะจำเป็นในยุคดิจิทัลสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
28	โครงการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน(Soft skill) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษามีทักษะชีวิต ทักษะทางสังคมที่ใช้เพื่อปฏิสัมพันธ์กับผู้คน สามารถปรับตัวกับชีวิตในวิถีชีวิตต่อไป (Next Normal) ได้อย่างเป็นสุข และสามารถแสดงออกถึงค่านิยมร่วมของความเป็นสวนดุสิต 2. นักศึกษาแสดงความสามารถในการเป็นผู้นำและผู้ตาม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ และร่วมมือในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม 3. นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 มีความพร้อมและมั่นใจสำหรับการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และองค์กรวิชาชีพ	81,200.00	✓	✓	✓	✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29	โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ 2. บุคลากรและนักศึกษามีสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. เกิดเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
30	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้	10,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31	โครงการ Smart Sci Ed: การพัฒนาทักษะอนาคต นักศึกษาครูในการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปีที่ 2	1. นักศึกษามีทักษะการสอนวิทยาศาสตร์และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการสอน 2. นักศึกษามีความเข้าใจและชำนาญในสาขาวิทยาศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น 3. นักศึกษามีความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการสอนวิทยาศาสตร์ 4. นักศึกษามีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ความเป็นครูและความเป็นสวนดุสิต 5. นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมมีความภูมิใจในความเป็นไทย	6,000.00	✓	✓	✓	✓	งบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32	โครงการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการในเชิงอาชีวอนามัยโดยอาศัยความร่วมมือกับคณะและหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย	1. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมการอบรม มีทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 2. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างทางด้านวิชาชีพโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 3. นักศึกษา/ผู้เข้าร่วมอบรม สามารถทำงานเป็นทีม มีภาวะความเป็นผู้นำเพิ่มมากขึ้น 4. เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33	โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา เพื่อสาธารณะประโยชน์และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของนักศึกษาหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567	1. นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติกรอุทิศตน การมีจิตอาสา มีความเสียสละบำเพ็ญประโยชน์ให้เกิดต่อส่วนรวม 2. นักศึกษาเกิดความรัก ความสามัคคีกันในหมู่คณะ เป็นการสานความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บุคลากรและคณาจารย์ในหลักสูตรให้เกิดความเข้มแข็งเชิงประจักษ์	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนอผลงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2567	1. นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การเรียนรู้ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้กับนักศึกษา 2. นักศึกษาได้รับการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนจากหน่วยงานภายนอก	3,300.00			✓		งบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
35	โครงการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนการสอนและบริการเชิงธุรกิจวิชาการ สู่วิทยาลัยเป็นสากล	1. ทรัพยากรการเรียนการสอนปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 2. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์พร้อมใช้งานสำหรับการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัย 3. แผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน 4. บุคลากรผ่านการอบรมหลักสูตร มอก. 2677 : ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี	445,000.00		✓	✓		เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
36	โครงการพัฒนาทักษะสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ของบุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	1. กิจกรรมภายใต้โครงการฯ จำนวน 8 กิจกรรม ส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์รองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 สำหรับบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. กิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้ผลผลิตที่สอดคล้องกับการส่งเสริมทักษะสร้างสรรค์ เช่น โรบอท สื่อดิจิทัลคอนเทนต์ ศิลปสร้างสรรค์ ภาษาอังกฤษ มินิโปรเจกต์ IT Showcase เป็นต้น 3. บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับเทคโนโลยีอุบัติใหม่แห่งศตวรรษที่ 21	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
37	โครงการพัฒนานักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนงานวิชาการ 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะพื้นฐานในการเขียนงานวิชาการ และการทำงานวิชาการในรายวิชาเรียน	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
38	โครงการพัฒนาบุคลากรตามความเชี่ยวชาญประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมือง	1. เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบการเรียน ตำรา หนังสือ และงานวิจัย 2. วารสาร บทความวิชาการ 3. บุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
39	โครงการงานประเพณีบุญเดือนสิงห์ 67	1. อาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันหลักสูตรรัฐศาสตร์ มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ 2. นักศึกษามีขวัญกำลังใจดี มีความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
40	โครงการเส้นทางสู่วิชาชีพนักกฎหมาย 2567	1. นักศึกษามีความเข้าใจและมีแนวทางในการประกอบวิชาชีพทนายความ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 2. นักศึกษามีทักษะความรู้ทางด้านกฎหมาย และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทนายความให้กับนักศึกษา	3,600.00	✓				หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
41	โครงการวันพีวิชาการ 67	1. นักศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสวนดุสิตตาม SDU Spirit 2. นักศึกษามีทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายเพิ่มขึ้น (Upskills) 3. นักศึกษามีทักษะในการวางแผนงาน การดำเนินงานและทำงานเป็นทีม 4. นักศึกษามีทักษะสนองต่อโลกอนาคต เป็นพลเมืองที่ดี และอยู่รอดได้ในสังคม	7,800.00				✓	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคปกตินอกเวลาราชการ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
42	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการใช้ MS OFFICE ขั้นสูง”	1. นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Office เพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ดี	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
43	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านกระบวนการยุติธรรม	นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการตรวจหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ อาชญากรรมและสามารถตรวจหารอยรอยนิ้วมือแฝงที่เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุอาชญากรรมได้	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
44	โครงการพัฒนาทักษะความเป็นพลเมืองของนักศึกษาหลักสูตรกฎหมายมหาชน	1. นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 2. นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้เกี่ยวกับภัย การระแวดระวังภัย และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉิน	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
45	โครงการสานสัมพันธ์สายรหัส	1. ความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองที่ดีขึ้น 2. ลดปัญหาข้อร้องเรียน การถูกลงโทษ และผลการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตโรงเรียนกฎหมายและการเมืองที่ดีขึ้น	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะการใช้ MS Excel”	1. นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะการใช้งานโปรแกรม MS Excel เพิ่มมากขึ้น 2. นักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้งานในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ดี	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
47	โครงการพัฒนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต	1. นักศึกษาเข้าใจและมีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๆ ในหน่วยงาน 2. นักศึกษารู้ และเข้าใจสมรรถนะตาม 3R8C ความเป็นสวนดุสิต และสุขภาวะที่ดี 3. นักศึกษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสอดคล้องกับการมีสมรรถนะตาม 3R8C ความเป็นสวนดุสิต และสุขภาวะที่ดี	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
48	โครงการศึกษาดูงานศาลปกครอง หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) รุ่นที่ 6	ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์จากสถานที่ต่างๆ รวมถึงเข้าใจกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง และเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ก.ศป. รุ่นที่ 5	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
49	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง(ที่ได้รับการรับรองจาก ก.ศป.แล้ว) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) รุ่นที่ 7	นักกฎหมายปกครองระดับประกาศนียบัตรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครองเพิ่มขึ้น	0.00	✓	✓	✓	✓	ค่าลงทะเบียน	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
50	โครงการตลาดวิชาการออนไลน์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง	1. นักศึกษาและคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นหัวข้อการเสวนา 2. นักศึกษาและคณาจารย์มีมุมมองการวิเคราะห์แบบบูรณาการในศาสตร์ด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารงานยุติธรรม	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
51	โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง	1. ผู้เข้ารับการอบรมได้รับองค์ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคณาจารย์โรงเรียนกฎหมายและการเมือง 2. ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย	0.00	✓	✓	✓	✓	ค่าลงทะเบียน	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
52	โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในยุคปกติใหม่ผ่านกิจกรรม EHT Talk และ กิจกรรม Design Challenge	1. นักศึกษาเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญของความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวจากวิทยากรภายนอก 2. นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ 3. หลักสูตรเสริมสร้างความสามารถทางวิชาชีพจากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	0.00	✓		✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
53	โครงการEHT ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566	1. กิจกรรมการอบรมนักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 และอาจารย์ประจำหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนการสอนในอนาคต 2. กิจกรรมการฝึกนักศึกษา ให้รู้จักการวางตัวและการดูแลตัวเองที่จะไม่ให้เกิดอันตรายหรืออยู่ในความเสี่ยงต่ออันตรายตลอดจนสิ่งที่ควรปฏิบัติระหว่างการออกไปฝึกประสบการณ์นอกมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ภาควิชาชีพ ในธุรกิจไม่ช้เป็นเวลาอย่างน้อย 100 ชั่วโมง ระหว่างปิดภาคการศึกษาที่ 3 ได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม 2566	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
54	โครงการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (Personality Development & Improvement)	1. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพให้กับนักศึกษาในรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว (3571130) 2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสมและตรงตามมาตรฐาน 3. นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานได้อย่างเหมาะสม	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ
55	โครงการสานสัมพันธ์สวนดุสิตสาขาวิชาธุรกิจการบินร่วมกับศูนย์การศึกษาลำปางและศูนย์การศึกษาหัวหิน	1. นักศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 2. นักศึกษามีความเป็นสวนดุสิต 3. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ 4. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกันระหว่างศูนย์การศึกษา	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
56	โครงการรับน้องเข้าบ้าน (ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567)	1. นักศึกษาทราบวิสัยทัศน์ พันธกิจของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาตนเอง 2. นักศึกษาได้ทราบระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติด้านการเรียนและการใช้ชีวิต ใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 3. เพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ และคณาจารย์สาขาวิชา ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4. นักศึกษาได้ความรู้ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนหลักสูตร ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว 5. นักศึกษารำลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักศึกษา 6. นักศึกษารักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
57	โครงการ HMIP ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566	นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน ธุรกิจไมซ์ ที่มีแนวคิดทันสมัยด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำ หรือทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อเตรียมตัวเองสำหรับการฝึก ประสบการณ์แบบนับหน่วยกิต กับสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในที่สุดท้าย	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
58	โครงการเสริมทักษะ เรียนรู้นอกสถานที่ ณ ห้องปฏิบัติการ การบิน Mock up Room	1. นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในบรรยากาศจำลองเสมือนจริงในเครื่องบินและ สนามบิน 2. นักศึกษามีความใส่ใจ เห็นความสำคัญในวิชาชีพและนำไปสู่การเรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยตนเอง	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
59	โครงการอบรมพัฒนาทักษะ Soft Skills ด้านธุรกิจการบิน เพื่อนำไปบูรณาการกับการสอนของอาจารย์	1. อาจารย์ได้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และออนไซต์ด้วย นวัตกรรมรูปแบบต่างๆ และองค์ความรู้ใหม่ ๆ 2. อาจารย์สามารถพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนโดยการนำเทคโนโลยี รูปแบบต่าง ๆ มาใช้และการทำผลงานวิชาการ 3. คณาจารย์มีทักษะในการสื่อสารและจิตวิทยาใช้ในการเรียนการสอนแก่นักศึกษา	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
60	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม Canva ให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	1. บุคลากรสายวิชาการสามารถใช้โปรแกรม Canva ได้อย่างถูกต้อง 2. บุคลากรสายวิชาการสามารถประยุกต์การใช้งานโปรแกรม Canva ในการจัดการเรียนการสอน	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
61	โครงการทัศนศึกษาเส้นทางบังคับเส้นทางที่ 1 พระบรมมหาราชวังและวัดสำคัญในกรุงเทพฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดลพบุรี	นักศึกษาเกิดความเข้าใจ และทักษะอันดี การทำความเข้าใจและปฏิบัติงานได้ในสายงานมีคุณค่าและผู้มีหน้าที่	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
62	โครงการสังคมเกื้อกูล แบ่งปัน รักขุโลก รักขุสิ่งแวดล้อม	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างพื้นที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 2. เกิดพื้นที่การเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันพื้นที่การทำงาน นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน 3. เกิดสังคมเกื้อกูล แบ่งปัน รักขุโลก รักขุสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สังคม 4. เกิดการเรียนรู้ ผ่านพื้นที่สร้างสรรค์ และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยแนวคิด Library to University มีความพร้อมและเข้าใจในการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นในสังคมได้	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
63	โครงการเสริมทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตตามแนวทาง SDU SPIRIT สู่นายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะการให้บริการและองค์ความรู้ใหม่จากโครงการเสริมทักษะวิชาชีพสู่นายงานอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 2. บัณฑิตที่มีความสามารถพิเศษและคุณลักษณะเหมาะสมในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
64	โครงการมัคคุเทศก์สร้างสรรค์เลือดใหม่สวนดุสิตและเตรียมความพร้อมเพื่อขอสอบมัคคุเทศก์	1. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 48 คน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานภาคสนามในสถานที่จริงเพื่อได้ใช้เป็นข้อมูลในการยื่นขอรับการทดสอบใบอนุญาตมัคคุเทศก์ทั่วไป 2. องค์ความรู้ในการออกภาคสนาม ณ สถานที่จริง เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
65	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามระบบ IQA และระดับโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน	1. หลักสูตรภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ IQA และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ SDU QA ประจำปีการศึกษา 2566 รอบ 12 เดือน (วันที่ 1 สิงหาคม 2566 - 31 กรกฎาคม 2567) 2. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร ภายใต้โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ และโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 3. แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และระดับโรงเรียน	85,950.00				✓	สำนักบริหารกลยุทธ์	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
66	โครงการปฐมนิเทศ โรงเรียนการเรือน 67	1. นักศึกษาได้ทราบถึงการปรับตัวและปรับใจในการเรียน ตลอดจนการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 2. นักศึกษาได้ทราบถึงนักศึกษาทราบถึงรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ส่วนงานบริการนักศึกษา และแหล่งทุน 3. นักศึกษาได้ทราบถึงวัฒนธรรมและแนวปฏิบัติในด้านบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงมีการตระหนักรู้ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม	2,350.00				✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ	โรงเรียนการเรือน
67	โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมอาหาร	1. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามศตวรรษที่ 21 และฝึกปฏิบัติการและการเรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมอาหารอย่างถูกต้องจากสถานประกอบการจริง 2. นักศึกษามีองค์ความรู้จากปฏิบัติงานจริงสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ	22,960.00		✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
68	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอาหาร	1. อาจารย์ได้ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา ความสามารถ และพัฒนาการของนักศึกษาในการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง และนักศึกษาได้รับคำแนะนำด้านวิชาการและได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 2. อาจารย์สามารถประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ได้ผ่านการนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในรูปแบบการนำเสนอแบบปากเปล่าโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
69	โครงการพัฒนาวัฒนธรรมด้านอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพและชะลอวัย	1. นักศึกษาเกิดทักษะในการทำงานเป็นทีม ความสามัคคีในการร่วมมือทำงาน และฝึกภาวะความเป็นผู้นำตามหลัก 3R8C (Collaboration Teamwork and Leadership) 2. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในการใช้โปรแกรมคำนวณคุณค่าทางโภชนาการเพื่อประเมินพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากตำรับอาหาร 3. นักศึกษาสามารถพัฒนาตำรับอาหารเพื่อสุขภาพได้ 4. นักศึกษาสามารถจัดตกแต่งอาหารให้ถูกต้องตามวัฒนธรรมของไทยได้	0.00	✓		✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
70	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะด้านการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัย 2. ได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง ส่งผลให้เข้าใจกระบวนการในการการผลิตอาหารที่ถูกหลักโภชนาการและปลอดภัยจริงในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ในด้านวิชาการและวิชาชีพไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรได้ 4. นักศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
71	โครงการเสริมสร้างนักคหกรรมศาสตร์มีอาชีพ	1. นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อม และมีทักษะที่ดีในด้านการเรียนศาสตร์ทางด้านคหกรรมทั้ง 5 ศาสตร์ 2. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับทัศนคติ และเจตคติที่ดีก่อนเริ่มเรียน 3. นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวและอยู่ร่วมกันได้ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4. นักศึกษาและบัณฑิตมีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 5. องค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติ 6. ผลงาน/งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์และได้รับการเผยแพร่	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
72	โครงการ Build relationships & Inherit the culture & Identity of Suan Dusit University	1. ผู้เข้าอบรมทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 2. นักศึกษาระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์และเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทิตา 3. นักศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี มีคุณภาพ รู้จักใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข	31,800.00	✓	✓	✓	✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ และเงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
73	โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้รู้นอกชั้นเรียน	1. นักศึกษาได้ใช้ความรู้จากการเรียนการสอนมาดำเนินกิจกรรมขายสินค้าในรูปแบบของแต่ละหลักสูตร 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต ภายใต้รั้ววิทยาเขตสุพรรณบุรี 3. นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ 4. นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5. นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคและตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น ความรู้เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และสามารถนำไปเผยแพร่ต่อบุคคล ในครอบครัว และชุมชนได้ 6. นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น	94,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ และเงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
74	โครงการเสริมสร้างทักษะ ศักยภาพนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร สู่วิชาชีพเป็นเลิศ	1. นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 3. นักศึกษามีน้ำใจเป็นนักกีฬา สร้างความสามัคคี เสริมสร้างทักษะด้านกีฬาและเป็นกลไกที่ทำให้นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด 4. นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการเขียนโครงการทั่วไป	20,000.00		✓	✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ และเงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
75	โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพความเป็นอยู่ของชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ปีงบประมาณ 2567	นักศึกษา และบุคลากร ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีในการให้บริการวิชาการแก่สังคม	8,800.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
76	โครงการ Open House SuanDusit Suphanburi Campus 2023	1. สาธารณชนได้รับทราบข่าวการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาสาธารณชน 2. นักเรียนมีความสนใจสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	60,000.00	✓	✓			เงินยืมยืมสิทธิ์	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
77	โครงการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพทางด้านอาหารและการบริการสู่ความเป็นมืออาชีพ	1. นักศึกษามีการใช้เทคโนโลยีร่วมกับทักษะวิชาชีพทางด้านอาหารมากยิ่งขึ้น 2. นักศึกษามีจิตสำนึกในด้านคุณธรรม จริยธรรมกับตนเองและสังคมที่ดีขึ้น 3. นักศึกษามีความศรัทธาและความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพทางด้านอาหาร มีความพร้อมในการประกอบอาชีพและก้าวสู่สังคมภายนอก 4. นักศึกษาได้ประสบการณ์และเรียนรู้ พัฒนาทักษะวิชาชีพจากสถานประกอบการจริง	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
78	โครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพของอาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ	1. อาจารย์ผู้สอนมีรูปแบบการสอนที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 2. อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านอาหาร 3. นักศึกษามีความพร้อมสู่การแข่งขันด้านอาหารและการบริการในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ 4. อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีความรู้ใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ หรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง	5,000.00	✓	✓	✓		เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
79	โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมการเรียนการสอนพัฒนาองค์ความรู้ ด้านอาหารและบริการ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	1. อาจารย์ และนักศึกษา จำนวน 50 คน ได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชนและผู้ประกอบการ 2. อาจารย์และนักศึกษา จำนวน 50 คน ได้ใช้องค์ความรู้ที่มีในการแก้ไขปัญหาด้านการแปรรูปอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร การลดต้นทุนและของเสียทางการเกษตร 3. หลักสูตรฯ มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน และผู้ประกอบการ	3,500.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
80	โครงการเสริมสร้างสุขในการทำงานอย่างยั่งยืนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก	1. บุคลากรมีความสุขในการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้น ภาวะหมดไฟจากทำงานที่ลดลง 2. บุคลากรสามารถจัดการอารมณ์ที่จิตใจความรู้สึกของตนเองได้เมื่อเข้าสู่ความเสี่ยงในการเกิดภาวะหมดไฟให้เข้าสู่การใช้ชีวิต	20,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
81	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับภาษาอังกฤษ TOEIC (ออนไลน์)	นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาศรีสุวิชัย มีระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEIC มากกว่า 500 จำนวน ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
82	โครงการส่งเสริมทักษะนักศึกษาวิชาชีพครูปฐมวัยสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับสถานศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ 2. เกิดความร่วมมือในการจัดการกิจกรรมวิชาการในระดับท้องถิ่น 3. นักศึกษาเป็นบุคคลที่ตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย	20,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้สาขาวิชาการปฐมวัย	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
83	โครงการเปิดกล่องขอลูกก้าวแรกสู่ครูประถมศึกษา	1. นักศึกษามีความพร้อมและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูประถมศึกษา 2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
84	โครงการพัฒนานักศึกษาระดับประถมศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ	1. นักศึกษาได้ทราบกระบวนการของวิชาชีพครู 2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3. นักศึกษาได้ทำทฤษฎีจากการเรียนสู่การปฏิบัติจริง 4. นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 5. นักศึกษาได้สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตร	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
85	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิคสำหรับนักศึกษาครูประถมศึกษา	1. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาสามารถทำแบบทดสอบโทอิคให้คะแนนที่ดีขึ้น 2. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเข้าร่วมทุกกิจกรรมโครงการ 3. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมทุกคนได้ความรู้ภาษาอังกฤษจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นประโยชน์กับตนเอง	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
86	โครงการพัฒนาสื่อและออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอนสำหรับห้องเรียนประถมศึกษา (SDU-Innovation& design teaching for Primary Classroom Project)	1. นักศึกษาสามารถสังเคราะห์บทเรียนในหลักสูตรเพื่อสร้างสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ 2. นักศึกษาสามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติประถมศึกษา 3. นักศึกษาสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติประถมศึกษา	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
87	โครงการศึกษาดูงาน “Halal Journey”	1. นักศึกษาได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาใช้ใน กระบวนการกิจการฮาลาล 2. นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลแบบสากล	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
88	โครงการขอย่อยพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2565-2566	บัณฑิตได้ดำเนินการขอย่อยการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	6,000.00				✓	เงินโครงการบริหารกาย เพื่อสุขภาพฯ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
89	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	นักศึกษาได้เรียนรู้การปรับตัวในสถานการณ์ปัจจุบัน	2,200.00			✓		เงินโครงการบริหารกาย เพื่อสุขภาพฯ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
90	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2567	นักศึกษาสามารถนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ได้จริง	5,700.00				✓	เงินโครงการบริหารกาย เพื่อสุขภาพฯ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
91	โครงการส่งเสริมสุขภาพฯ ทางกาย style sdu	นักศึกษาและบุคลากรได้ออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น	28,300.00	✓	✓	✓	✓	เงินโครงการบริหารกาย เพื่อสุขภาพฯ จำนวน 6,000 บาท และเงินรายได้ ศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 22,300 บาท	ศูนย์การศึกษา ตรัง
92	โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567	นักศึกษาดำเนินกิจกรรมไหว้ครู	2,500.00				✓	เงินโครงการบริหารกาย เพื่อสุขภาพฯ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
93	โครงการทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2567	1. การอำนวยการรักษาและสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย 2. นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการรักษาและสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีที่ดั้งเดิมของไทย	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
94	โครงการจิตอาสาทำความสะอาดมหาวิทยาลัย	1. นักศึกษาเกิดจิตอาสาที่ต่อสังคม 2. นักศึกษารู้จักการเป็นผู้ให้และการเสียสละ 3. นักศึกษาพัฒนาตนเอง มีทักษะและความสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีคุณภาพ 4. นักศึกษาเกิดความรัก ความผูกพัน ความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
95	โครงการบริการวิชาการในพื้นที่ และชุมชน จังหวัด นครนายก □	1. ได้ให้บริการสอนเสริมสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม 2. ได้ให้การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่ดีแก่สังคม 3. ได้ให้การส่งเสริมเด็กปฐมวัยในการเสริมสร้างพัฒนาการทุกด้านตามวัย	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา นครนายก
96	โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา หัวหิน	1. บุคลากร นักศึกษาสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดอัคคีภัยโดยสามารถ ปฏิบัติการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 2. บุคลากรและนักศึกษาระหนักถึงสำคัญของความปลอดภัยในการทำงาน 3. บุคลากรทุกคนและนักศึกษามีความเข้าใจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น โดยปฏิบัติได้ อย่างถูกวิธี	32,800.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา หัวหิน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
97	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเนื่องในวันสำคัญต่าง ๆ	1. ประเพณีและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์สืบทอดต่อไป 2. นักศึกษามีจิตสำนึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย 3. นักศึกษาได้เห็นคุณค่าในการทำกิจกรรมการทำบุญตักบาตร เกิดความตระหนัก มีจิตสำนึกที่ดี และนำไปใช้ในชีวิตรประจำวันอย่างมีความสุข ต่อไป	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
98	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจรและการขับขี่อย่างปลอดภัย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการช่วยลดปัญหาการจราจร	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
99	โครงการฝึกอบรม Role-play และ Hands-on การปฏิบัติงานบนเครื่องบิน	1. นักศึกษาสามารถอธิบายระเบียบและขั้นตอนการทำงานบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน 2. นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริการบนเครื่องบินเมื่อไปปฏิบัติงานจริง	6,000.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
100	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาธุรกิจการบินสู่ความเป็นเลิศ	1. นักศึกษาได้รับความรู้ในด้านการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการเตรียมตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ได้รู้ถึงการปฏิบัติตนในระหว่างเรียน และบัณฑิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2566 2. นักศึกษาได้รับการฝึกฝนในกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสีเสื้อจากมหาวิทยาลัยฯ	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
101	โครงการพัฒนาทักษะสู่ความเป็นครูวิชาชีพ (Professional teacher)	1. นักศึกษามีทักษะในการนำเสนองานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ 2. นักศึกษาชั้นปีต่าง ๆ ได้รับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกปฏิบัติการสอน 3. นักศึกษาได้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพครูและข้อมูลในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
102	โครงการปฐมวัย Up Skill New Knowledge	1. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมทางการศึกษาสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย 2. นักศึกษาและผู้เข้าร่วมโครงการแสดงออกถึงเจตคติที่ดีในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 3. นักศึกษามีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
103	โครงการก้าวแรกสู่การเรียนรู้ครูประถมศึกษา	1. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาสัมพันธ์สภาพระหว่างเพื่อนกับเพื่อน และระหว่างลูกศิษย์กับอาจารย์อาจารย์ 2. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 3. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาที่มีความมั่นใจในการก้าวสู่วิชาชีพครู	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
104	โครงการ Resource-Based Learning Journey 2023	1. นักศึกษาเกิดองค์ความรู้ใหม่ตามกลุ่มวิชาโทภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และสังคมศึกษา จากการบูรณาการความรู้จากพื้นที่เรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอื่น ๆ โดยสรุปเป็นแผนผัง Learning Journey 2. นักศึกษามีทักษะและสมรรถนะทางการจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 3. นักศึกษามีทัศนคติเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต	78,800.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
105	โครงการ 360° Journey with Regards to Food Sustainability for Current and Future Culinary students	1. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในรายวิชากับประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการณ์ และปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างมีคุณภาพ 2. นักศึกษาของหลักสูตรฯ มีปฏิสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษา และบุคลากรด้านการผลิตและบริการอาหารและเครื่องดื่ม และเชฟมืออาชีพ ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน 3. นักศึกษาของหลักสูตรฯ มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเชฟ ผู้ผลิตและให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่ม จากการสัมผัสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจริง	91,707.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
106	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์ สวนสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้	เกิดแหล่งเรียนรู้แปลงสมุนไพรสำหรับประกอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการเข้าเรียนรู้ และใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนและการประกอบอาหารของมหาวิทยาลัย สวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง และสามารถเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ที่สนใจภายนอกมหาวิทยาลัย	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
107	โครงการพัฒนาศักยภาพและทักษะทางวิชาชีพด้านอาหารและการบริการ	นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพทักษะการประกอบอาหารและการบริการจากการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่หลักสูตรฯ ได้จัดทำขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานในอนาคต และมีทัศนคติที่ดีอาชีพของตนในอนาคต	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
108	โครงการ Upskill & Reskill ความรู้และทักษะทางวิชาชีพ	บุคลากรสามารถพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพทักษะการประกอบอาหารและการบริการจากการเข้าร่วมกิจกรรม Upskill & Reskill ความรู้และทักษะทางวิชาชีพเกี่ยวกับอาหารและการบริการที่ได้จัดทำขึ้น และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานในอนาคต	0.00					ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
109	โครงการ “เพชรสวนดุสิต” กระบวนการพัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม SDU SPIRIT : Shape Your Future	1. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TOF) และความเป็นสวนดุสิต Suan Dusit Spirit 2. การส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการเป็นพลเมืองแก่นักศึกษา	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
110	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม สู่ความเป็นสวนดุสิตในศตวรรษที่ 21 (SDU Spirit Preservation of Arts and Culture)	1. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 สามารถเผยแพร่ สืบสาน ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่ร้อยละ 80 โดยหลังจากเข้าร่วมกิจกรรม เกิดจิตสำนึกและตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผ่านการทำกิจกรรมเสริมด้านการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมตามวัฒนธรรมความเป็นสวนดุสิต	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
111	โครงการพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป	1. นักศึกษา และบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษา ศิลปะ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 2. นักศึกษาที่เข้ารับการอบรม มีผลการสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ (Placement Test) ที่สูงขึ้น 3. สื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นความรู้เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
112	โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาศิลปินแห่งชาติผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการทัศนศิลป์ กิจกรรมนวดการลากและระบาย	บูรณาการระหว่างหลักสูตรกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการพัฒนาให้นักศึกษามีความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทยและบุคลิกภาพตามความเป็นสวนดุสิต	44,000.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
113	โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ ได้รับการปรับปรุงรายวิชาประจำปีการศึกษา 2566 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
114	โครงการพัฒนาหลักสูตร Upskill-Reskill ด้านอุตสาหกรรมบริการสู่มาตรฐานระดับสากล	บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงนักศึกษาได้พัฒนาตนเองในด้านการบริการในระดับสากล ตอบสนองต่อความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์และความโดดเด่น สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
115	โครงการ The Best Performance for Airline Business @SDULP	1. กระบวนการพัฒนานักศึกษาพัฒนาเพื่อให้มีคุณสมบัติเบื้องต้นของคนในศตวรรษที่ 21 อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพธุรกิจการบิน 2. มีเครือข่ายองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาในสาขาวิชาการธุรกิจการบิน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
116	โครงการ Journey to Professional	1. นักศึกษามีองค์ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพธุรกิจการบิน 2. เครือข่ายองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
117	โครงการ ศึกษาดูงาน Airline Business Exploration & Take off Journey	1. นักศึกษามีองค์ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพธุรกิจการบิน 2. เครือข่ายองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			1,504,060.00						

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีว แต่ แจ่ว (ฉบับบทวน: 2566-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มความเชื่อมั่นทางวิชาการ

- ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย และการอ้างอิงจากบทความวิจัยที่ตีพิมพ์
- ผลักดันให้หน่วยงาน หรือบุคลากรเป็นที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
- ขับเคลื่อนธุรกิจวิชาการ เพื่อสร้างผลลัพธ์เชิงคุณค่าและมูลค่า
- สนับสนุนการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้เกิดความยั่งยืน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผลิตภัณฑ์hardtทองมันจากแปงกล้วย 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสุขภาพ “น้ำมะขามเทศพร้อมดื่ม” 3. ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการแปรรูปผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 4. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปวัสดุเหลือทิ้งจากกล้วยเล็บมือนางเป็นวัสดุปลูกประสิทธิภาพสูง 5. ฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการปลูกหัวสุพรรณ 6. แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในการปลูกหัวสุพรรณโดยอาศัยการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 7. พื้นที่ต้นแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรปลอดภัย อัจฉริยะ(หอมขจรฟาร์ม) 8. พันธุ์พืชสมุนไพรพื้นเมืองที่ถูกรวบรวมไว้ในแปลงปลูกของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวิทยาเขตสุพรรณบุรี 9. ฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์และการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับพันธุ์พืชสมุนไพรพื้นเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี 10. พืชทางการเกษตรพื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามอัตลักษณ์พื้นที่ 11. องค์ความรู้นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์พื้นที่นำไปใช้ในการบริการวิชาการ 12. ข้อมูลทรัพยากรพืชเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องจากการดำเนินงานที่ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโครงการ 13. ทรัพยากรพืชเศรษฐกิจที่ได้รับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการดำเนินงานโครงการ 	2,628,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
2	โครงการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดกรุงเทพมหานคร	1. ได้หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 2. ครูผู้สอนสามารถสร้างสื่อดิจิทัลและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. นักเรียนมีทักษะการคิดเชิงคำนวณสูงขึ้น 3. บุคลากรคณะครุศาสตร์ได้นำความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพื่อร่วมแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอนในชุมชน และสามารถสร้างงานวิชาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
3	โครงการการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ	1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีคุณภาพ 4. เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
4	โครงการครูคนแรก	1. พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีความรู้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย 2. พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีทักษะการสื่อสารกับบุตรหลานที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย 3. พ่อแม่หรือผู้ปกครองมีสร้างเจตคติที่ดีในการเลี้ยงบุตรหลานที่สอดคล้องกับพัฒนาการเด็กแต่ละช่วงวัย 4. พ่อแม่หรือผู้ปกครองสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
5	โครงการจัดการความรู้ ประจำปี 2567	1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ทั้ง 3 ด้าน 2. ได้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
6	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน “การรับรู้ข่าวสารและความรู้ ผ่านล่ามภาษามือ”	1. นักศึกษาหุนวกศิษย์เก่าหุนวกและชุมชนคนหุนวก ได้รับข่าวสาร ความรู้ที่เป็นประโยชน์ จากล่ามภาษามือในการให้บริการแปลภาษามือ ถ่ายทอดผ่านรายการข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ งานประชุม และกิจกรรมงานกีฬา 2. สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้เป็นที่ยอมรับและประจักษ์สู่ชุมชน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
7	โครงการพัฒนาทักษะการช่วยเลิบบุหรี่ของแกนนำชมรม นักศึกษาพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1. นักศึกษาในชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 2. นักศึกษาในชมรมนักศึกษาพยาบาล สร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่ มีทักษะและความรู้เกี่ยวกับการช่วยเลิบบุหรี่	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย SDU Research Club นวัตกรรมการดูแลสุขภาพและการชะลอวัย	1. นักวิจัยภายใน SDU Research Club สาขานวัตกรรมสุขภาพและการชะลอวัยเกิดการบูรณาการโจทย์วิจัยตามอัตลักษณ์พยาบาลและสุขภาพ 2. ข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่า 8 โครงการ	33,600.00		✓		✓	งบประมาณจากสถาบันวิจัยและพัฒนา	คณะพยาบาลศาสตร์
9	โครงการรักในวัยตื่น + LGBTQ+ เรื่องเพศน่ารู้ไปกับการอนามัยเจริญพันธุ์	1. นักศึกษามีการสร้างสายใยความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. นักศึกษาตระหนักและเห็นความสำคัญของผลกระทบที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	0.00		✓		✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
10	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1. นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีทักษะในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน ทักษะด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ ตลอดจนทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่สง่างาม สอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 3. นักศึกษารุ่นพี่และคณาจารย์ ได้มีโอกาสร่วมกันจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4. นักศึกษากับอาจารย์ และนักศึกษากับนักศึกษาด้วยกัน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน	10,000.00				✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11	โครงการเสริมสร้างกระบวนการทัศน์ทางวิชาการแห่งศาสตร์มนุษย์และสังคม ประจำปีการศึกษา 2567	1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ การปรับตัว 2. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนไปประยุกต์ใช้ในชีวิต การเรียน และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ต่อไปในอนาคต ในขณะที่อาจารย์นั้นสามารถได้แนวคิดในการพัฒนาในเชิงวิชาการ	7,300.00	✓		✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
12	โครงการบริการยืมเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษี 2566	1. นักศึกษาประยุกต์ใช้ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 2. นักศึกษา บุคลากรนำองค์ความรู้ที่มีให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่บุคคลผู้ที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้อย่างถูกต้อง	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาการจัดการ
13	โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี	ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพที่เป็นปัจจุบัน ในการพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตามคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	105,000.00	✓				ค่าลงทะเบียน	คณะวิทยาการจัดการ
14	โครงการการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ	1. อาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยตลอดโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 2. อาจารย์คณะวิทยาการจัดการส่งบทความเข้ารับคำปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของอาจารย์ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 3. มีการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานวิจัยของอาจารย์คณะวิทยาการจัดการผ่านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง	27,200.00		✓			เงินสนับสนุนโครงการพัฒนางานวิจัยของคณะวิทยาการจัดการ	คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
15	โครงการเสริมสร้างความเป็นไทยและความเป็นสวนดุสิต	1. มีเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2. มีการบูรณาการความรู้ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านการปฏิบัติจริง	38,800.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะวิทยาการจัดการ
16	โครงการการบริหารวิชาการตามศาสตร์วิทยาการจัดการ	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และได้มีโอกาสสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ ตามศาสตร์วิทยาการจัดการ 2. สามารถสร้างรายได้ตามความเชี่ยวชาญด้านศาสตร์วิทยาการจัดการและตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านศาสตร์วิทยาการจัดการ	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาการจัดการ
17	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา “บ่มเพาะผู้สอนภาษาแห่งอนาคต (Hatch Coding Facilitator) รุ่นที่ 2 (ต่อเนื่องจากงบประมาณ 2566)	1. ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นพี่เลี้ยง (Facilitator) ที่สามารถบูรณาการสมรรถนะการถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะของตัวเองสร้างความก้าวหน้าในการทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อการเรียนรู้อด้านทักษะภาษาอนาคต (Coding Skill)	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาการจัดการ
18	โครงการ การจัดการความรู้เพื่อยกระดับความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน	1. โครงการจัดการความรู้มีจำนวนกิจกรรมการจัดการความรู้ อย่างน้อย 3 กิจกรรม ได้แนวปฏิบัติที่ดีในการทำงาน 2. โครงการจัดการความรู้บรรลุความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 80 ส่งผลต่อบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับองค์ความรู้ เกิดการพัฒนาตนเองผ่านการจัดการความรู้อย่างน้อยร้อยละ 80	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19	โครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานและหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ 2567	1. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมพัฒนาหลักสูตรวิชาการ 2. คณะวิทยาศาสตร์ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการร่วมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น non-degree 3. บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตรงกับศักยภาพและบริบททางสังคม	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20	โครงการ บริการวิชาการเพื่อหารายได้ “การให้คำปรึกษาวิจัย พัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางภายใต้มาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)”	1. ผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 2. คณาจารย์ในหลักสูตรฯ และนักศึกษาและได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการผลิตเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	480,000.00	✓	✓	✓	✓	ค่าที่ปรึกษาออนไลน์หรือค่าจ้างผลิตจากหน่วยงานที่มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21	โครงการบ่มเพาะศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ภายในบ้านเรือนเพื่อตอบสนองตลาดภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1. ผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดเป้าหมายได้จริง 2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้สำเร็จลุล่วง	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
22	โครงการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ “การให้คำปรึกษาวิจัย พัฒนา และการผลิตผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุข	1. ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุข สามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตามความต้องการของตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ความปกติใหม่ (New Normal) ท่ามกลางการระบาดของโรค COVID-19 2. คณาจารย์ในหลักสูตรฯ และนักศึกษาและได้ฝึกทักษะการถ่ายทอดความรู้และการปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิที่ใช้ในบ้านเรือนและสาธารณสุขระดับห้องปฏิบัติการและระดับอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์วัดอุณหภูมิ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี	80,000.00	✓	✓	✓	✓	ค่าที่ปรึกษาออนไลน์หรือค่าจ้างผลิตจากหน่วยงานที่มาใช้บริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2024 ครั้งที่ 6	1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 250 คน 2. จำนวนบทความวิจัยและบทความวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการ ไม่น้อยกว่า 60 บทความ (ทั้งบทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	150,000.00		✓	✓		ค่าลงทะเบียน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24	โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมตามวิถีชุมชน	1. รายวิชาที่บูรณาการการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างน้อย 2 รายวิชา 2. ได้สื่อเชิงสร้างสรรค์ซึ่งประกอบด้วย เว็บไซต์เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องกับการทำงานบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวีดิทัศน์เกี่ยวกับมูทิตาจิต 3. บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการสืบสานทำงานบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม หรือเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น	23,000.00		✓	✓	✓	งบวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ฯ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
25	โครงการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา	ได้หลักสูตรสหกิจศึกษา	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26	โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อประยุกต์ในการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 2. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายวิชาการ มีจำนวนบทความตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 3. บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สายสนับสนุน ได้จำนวนคู่มือปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
27	โครงการฝึกทักษะเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 2567	1. นักศึกษามีทักษะความรู้ทางด้านกฎหมายและเทคนิคการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 2. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีทักษะสนองต่อโลกอนาคต เป็นพลเมืองที่ดี และอยู่รอดได้ในสังคม	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
28	โครงการพัฒนาทักษะบาริสต้ารุ่นที่ 13 และ 14	1. นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลทั่วไปเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ในเรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการพัฒนาการจัดการเครื่องดื่ม 2. เครือข่าย และความสัมพันธ์อันดีกับภาคอุตสาหกรรม ศิษย์เก่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และชุมชนที่เกี่ยวข้อง	27,600.00	✓				ค่าลงทะเบียน	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
29	โครงการคนท่องเที่ยวรักษ์สิ่งแวดล้อม	1. ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ได้นำความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไปใช้ในการท่องเที่ยว 2. การยกระดับความรู้และทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ด้านการสร้างการท่องเที่ยวสีเขียว ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
30	โครงการบูรณาการศาสตร์ด้านธุรกิจการโรงแรม	1. นักศึกษาสามารถทำงานโดยวางแผน กำหนดเป้าหมาย ขอบเขต วิธีการดำเนินงาน และสามารถทำงานเป็นทีมได้ 2. นักศึกษามีความสามารถในการปฏิบัติงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามหน้าที่และบทบาทของตนในกลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม 3. นักศึกษาเรียนรู้การดำเนินการในธุรกิจการโรงแรมและความเกี่ยวข้องระหว่างธุรกิจโรงแรมกับธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4. นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์จากบุคลากรในวิชาชีพ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้บริบทยุคหลังการแพร่ระบาด	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
31	โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการ ปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพ และความยั่งยืน “หลักสูตร: การออกแบบการท่องเที่ยวย้อนอดีตสีเขียวกับการจัดการท่องเที่ยวสีเขียว (Nostalgia Tourism Designed and Green Tourism management)” รุ่นที่	1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะด้านสถาปัตยกรรมและนวัตกรรมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เพื่อการออกแบบและปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า สู่การเป็นผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวย้อนอดีตสีเขียวอย่างยั่งยืน 2. การผลิตหลักสูตรภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	1,200,000.00	✓	✓			งบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
32	โครงการ “หน่วยอบรม (Training Center) บุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขา ที่พัก (Hotel Services) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office: FO)”	1. ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะ สาขาที่พัก (Hotel Service) แผนกต้อนรับส่วนหน้า (Front Office : FO) ตำแหน่งงาน ต้อนรับส่วนหน้า (Front Office) 2. ผู้เข้าร่วมอบรมผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ของกรมการท่องเที่ยว	480,000.00	✓				งบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
33	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการสู่ความเป็นเลิศด้านวิชาการและวิชาชีพ	1. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ทักษะด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการที่ทันสมัยและนำไปใช้ในการเรียนการสอน และหน้าที่ที่รับผิดชอบ 2. โรงเรียนฯ มีการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและวิชาชีพ	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
34	โครงการปกิณกะความรู้กับสหวิทยาการการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3	1. อาจารย์ประจำหลักสูตรพัฒนาตนเองด้วยวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสอนในชั้นเรียน 2. นักศึกษาเข้าใจถึงศาสตร์สหวิทยาการการท่องเที่ยวผ่านองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 3. เผยแพร่องค์ความรู้ในชั้นเรียนไปสู่สาธารณชนเพื่อนำไปสู่สังคมแห่งปัญญา	0.00			✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
35	โครงการร่วบปีบุษบาการวิชาการ ครั้งที่ 12 โดยพระบรมราชานุญาต	1. ผู้เข้าร่วมสัมมนานำองค์ความรู้ใหม่ถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่น 2. หลักสูตรเป็นที่รู้จักในแวดวงการท่องเที่ยวในฐานะเป็นเวทีจัดงานสัมมนาทางวิชาการ	20,000.00				✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
36	โครงการอบรมหลักสูตร บทบาทของมัคคุเทศก์ในงานอนุรักษ์และการต่อต้านการค้ามนุษย์	1. บุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวมีความรู้ในการติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 2. บุคลากรด้านการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์สามารถให้คำแนะนำอย่างถูกต้องกับนักท่องเที่ยวในเรื่องของข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบซื้อซากสัตว์และงาช้างผิดกฎหมาย	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
37	โครงการ KM การเขียนบทความวิชาการจากอาจารย์รุ่นพี่สู่อาจารย์รุ่นน้อง	1. บุคลากรของโรงเรียนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในด้านวิชาการ การวิจัยและเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. บุคลากรของโรงเรียนฯ มีผลงานวิชาการ บทความวิชาการ บทความวิจัย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนฯ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
38	โครงการการพัฒนาสื่อบทความวิชาการจากรายวิชาที่อาจารย์สอน	1. บุคลากรของโรงเรียนฯ สามารถพัฒนาสื่อเรื่องบทความวิชาการจากรายวิชาที่สอนได้ 2. บุคลากรของโรงเรียนฯ นำความรู้ในด้านการสอนมาบูรณาการเป็นบทความวิชาการและมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
39	โครงการนิทรรศการวิชาการด้านอาหารและคหกรรมศาสตร์ (บูรณาการผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำบารุงศิลปวัฒนธรรม)	1. เวทีให้นักศึกษา และผู้เข้าร่วมได้นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยด้านอาหาร และคหกรรมศาสตร์ 2. นักศึกษา และผู้เข้าร่วม ได้แนวคิดในการบูรณาการผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำบารุงศิลปวัฒนธรรม	5,000.00		✓			เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการเรือน
40	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ : รุ่นพี่แชร์ ชวนน้องเรียน	1. รุ่นน้องและบุคคลทั่วไปรู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย และคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit bank) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มากขึ้น 2. นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการบูรณาการร่วมกับรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรฯ ในรูปแบบ one page summary และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ผลงานของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะ Facebook และ Tik Tok เป็นต้น 3. นักเรียนสายสามัญและสายอาชีพจากทั่วประเทศ และบุคคลทั่วไป มีความสนใจยิ่งขึ้นที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย และคลังหน่วยกิตเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Credit bank) โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
41	โครงการบริการวิชาการต้นแบบธุรกิจอาหารสุขภาพผ่านฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใน	1. นักศึกษาสามารถจัดทำข้อมูลโภชนาการแก่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่หน่วยงานจัดจำหน่ายได้ 2. นักศึกษาสามารถออกแบบเมนูและประกอบอาหาร เพื่อเป็นต้นแบบธุรกิจอาหารสุขภาพ จัดจำหน่ายในพื้นที่ให้บริการของหน่วยงาน	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
42	โครงการส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้จากผลงานวิจัย บุคลากรและนักศึกษา บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	1. ผลงาน/งานวิจัยทางคหกรรมศาสตร์ 2. นำเสนอและเผยแพร่ผลงานทางคหกรรมศาสตร์ของนักศึกษา	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
43	โครงการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและนิทรรศการผลงานนวัตกรรม	1. ผู้บริหารโรงเรียน ครูพี่เลี้ยง อาจารย์นิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการดำเนินงานของฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในภาพรวมตลอดเทอมการศึกษา 2/2566 2. นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการทำวิจัยในชั้นเรียน 3. นักศึกษาได้นำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานต่อไป	3,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
44	โครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21	1. นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมจากประสบการณ์ตรงกับนักเรียนระดับประถมศึกษา 2. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้เกี่ยวกับทักษะ STEAM EDUCATION มากยิ่งขึ้น 3. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทักษะจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21 ตามหลักสูตรแกนกลางประถมศึกษา พ.ศ. 2551 4. นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
45	โครงการบริการวิชาการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน	1. นักศึกษาได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่และภาระงานครู 2. นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 3. นักศึกษาสามารถจัดทำค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้	3,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
46	โครงการประกวดเขียนแผนธุรกิจฮาลาล	1. ผู้ร่วมโครงการนำความรู้ไปสู่กระบวนการพัฒนากิจการฮาลาล 2. ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เรื่องการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาธุรกิจฮาลาลแบบ	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
47	โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 สำหรับนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลภายนอก	1. การจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 2. จำนวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและบุคคลภายนอกเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1	30,000.00			✓	✓	ค่าลงทะเบียน	ศูนย์การศึกษา ตรัง
48	โครงการสวนเกษตรมหาสุนัข (Agricultural FUN FARM)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น 2. ศูนย์การเรียนรู้เกษตรปลอดภัยและนันทนาการ จังหวัดปราจีนบุรี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรปลอดภัย ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการได้	15,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์การศึกษา นครนายก	ศูนย์การศึกษา นครนายก

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
49	โครงการรักษารัฐธรรมนูญ คนไทยพวน	1. บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มีส่วนร่วมเผยแพร่สืบสานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ภาษาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับเครือข่ายในชุมชน 2. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากพลังทางวัฒนธรรม (Soft power) ให้กับชุมชน 3. บุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้และนำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้กับชุมชน ท้องถิ่น และด้านการศึกษา 4. เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของไทย 5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรม ที่หลากหลายและเผยแพร่องค์ความรู้ให้เห็นถึงคุณค่าในวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยพวน และอาชีพที่สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	11,100.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์การศึกษานครนายก	ศูนย์การศึกษา นครนายก
50	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเขียนบทความวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา หัวหิน	จำนวนผลงานวิชาการได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
51	โครงการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	1. อาจารย์ได้รับความรู้และมีทักษะการเขียนตำราและผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น 2. อาจารย์ได้รับคำแนะนำด้านการเขียนตำราและผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์จากผู้เชี่ยวชาญ	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
52	โครงการบริการวิชาการให้ความรู้ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการใช้ภาษาจีนในการประกอบอาชีพ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
53	โครงการฝึกปฏิบัติการอาหาร เครื่องดื่มและการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่องบิน 2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการใช้อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเครื่องบิน 3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรู้ตัวตนเอง มีความสามารถในงานทางด้านบริการ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
54	โครงการสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาครูภูมิปัญญา	1. เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับสถานศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ 2. เกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมวิชาการในระดับท้องถิ่น	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
55	โครงการดำเนินงานศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย ระดับ 1 ระดับ 2	ผู้เข้ารับการทดสอบได้รับหนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1 และ 2	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
56	โครงการบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญและเป็นคลังสมองของท้องถิ่น	การพัฒนาและกระบวนการเรียนรู้ในเชิงพื้นที่ ชุมชน สังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
57	โครงการสหกิจศึกษา : ดุสิตา คอฟฟี่แอนด์เบเกอรี่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ลำปาง	<p>1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาลำปาง ได้ฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพ (ด้านเครื่องดื่มและการบริการ) พร้อมเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงตามแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงประสบการณ์ (Experiential Education) ภายใต้โครงการสหกิจศึกษาที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ (Workplace) เพื่อพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของบัณฑิตสู่โลกแห่งการปฏิบัติงานจริง (Ready to Work) ผ่านประสบการณ์ทำงานในสถานประกอบการตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ</p> <p>2. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นสวนดุสิต (SDU Spirit) และบุคลิกภาพตามวัฒนธรรมสวนดุสิต</p> <p>3. ผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่สามารถต่อยอดเชิงธุรกิจภายใต้แบรนด์อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษา ลำปาง</p> <p>4. การเป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้ของชุมชนด้านเครื่องดื่ม EXCELLENCE CENTER for BEVERAGES : Coffee & Tea เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ Ingredient Library to The UNIVERSITY</p> <p>5. เครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกโดยบูรณาการร่วมกับการพันธกิจทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย</p>	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			5,380,600.00						

แผนปฏิบัติการราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จีวี แต่ แจ่ว (ฉบับทบทวน: 2566-2567)

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ขยายโอกาสเพื่อผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

- ปรับวิธีคิด กระบวนทัศน์ เพื่อมองหาโอกาสจากสิ่งท้าทาย
- แสดงความเป็นตัวตนให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและสะท้อนศักยภาพ เพื่อขยายผลความสำเร็จ
- สร้างเสถียรภาพขององค์กรทั้งในมิติของความอยู่รอดและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สร้างพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
1	โครงการเพื่อนที่ปรึกษา (Peer Counselor)	1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเพื่อนที่ปรึกษา 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อนเบื้องต้น 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีเจตคติที่ดีต่อการเป็นเพื่อนที่ปรึกษา	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
2	โครงการการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรม Cover dance เดินเพื่อการออกกำลังกาย	1. กิจกรรมนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้เพื่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทำการเรียนร่วมได้ใช้ศักยภาพและความสามารถของตนเอง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงเพิ่มขึ้น 2. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้ผู้ นักศึกษาทำการเรียนร่วมได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
3	โครงการความจนประจำเดือน (Period Poverty): ผ้าอนามัยฟรี	1. ลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของนักศึกษาหญิง 2. การเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียงและเป็นธรรม	1,000.00	✓	✓			เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะครุศาสตร์
4	โครงการน้อมนำธรรมะเพื่อพัฒนาชีวิตนักศึกษาทำการเรียนร่วม	1. นักศึกษาทำการเรียนร่วมจะได้รับความรู้ทันที ในการพัฒนาชีวิตของตนเองในด้านการเป็นพลเมืองที่ดี ของประเทศชาติ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเอง และต่อผู้อื่นในสังคม ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 2. นักศึกษาทำการเรียนร่วมมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติธรรม และสามารถฝึกฝนการทำ สมาธิ การฝึกฝนปัญญาได้อย่างถ่องแท้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้ทันที	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
5	โครงการนิทานอีสปเพื่อน้องตาบอด	1. ได้กิจกรรมสร้างสรรค์สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านการหนังสือเสียง 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้แก่แก่นักเรียนที่มีความพิการทางสายตา โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง 3. เยาวชนที่มีความพิการทางสายตาได้รับความรู้และข้อคิดจากนิทานอีสป 4. นักศึกษามีจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม	112,945.00	✓	✓			งบศูนย์บริการสื่อและสิ่งพิมพ์กราฟิกไซท์	คณะครุศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
6	โครงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	1. บุคลากรและนักศึกษาทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจในการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นอย่างถูกวิธี 2. นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเห็นมีโอกาสเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างควมคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหว 3. นักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไปสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แต้มีสิ เต็มฝัน บนฝันผ้า”	1. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีพัฒนาการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบ ถือก จับ วัสดุและอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น 2. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีความพร้อมในรายวิชาปฏิบัติของหลักสูตรครุศาสตรศาสตร 3. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำเพื่อสอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบัน 4. ฝ่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการเรียนร่วม มีแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาพิการเรียนร่วมในด้านทักษะอาชีพ	89,360.00			✓		กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คณะครุศาสตร์
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหาร..สร้างอาชีพ”	1. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีทักษะพื้นฐานด้านการทำอาหารที่ดีขึ้น 2. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีทักษะพื้นฐานด้านการใช้อุปกรณ์ในครัวเพิ่มขึ้น 3. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีความพร้อมด้านทักษะการใช้ชีวิตประจำวันด้วยตนเอง 4. นักศึกษาพิการเรียนร่วมมีทักษะด้านอาชีพและการมีงานทำที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบันมากขึ้น	89,360.00			✓		กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คณะครุศาสตร์
9	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จากภาษาเพื่อน สู่ภาษามือ”	1. นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษามือขั้นพื้นฐาน 2. นักศึกษาสามารถสื่อสารภาษามือขั้นพื้นฐานได้	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะครุศาสตร์
10	โครงการ student's Peer Assistant (SPA) for life and learn	1. นักศึกษาแกนนำที่เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) 2. นักศึกษาแกนนำที่เข้าร่วมอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 3. นักศึกษาเข้าร่วมระบบการให้คำปรึกษาด้านการเรียนและการใช้ชีวิตโดยนักศึกษา (SPA clinic) 4. นักศึกษาแกนนำที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถเขียนโครงการให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาได้ 5. นักศึกษาแกนนำใช้กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) มาประยุกต์ใช้ได้	0.00	✓			✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
11	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเสริมความเป็นสุภาพชน คนดีสวนดุสิต"	1. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความเป็นนักศึกษาพยาบาลสวนดุสิต 2. นักศึกษามีบุคลิกภาพที่ดี ตลอดจนการแสดงออกในการพัฒนาตนเองไปสู่สมรรถนะนักศึกษาตาม SDU SPIRIT	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
12	โครงการไหว้ครู และมอบหมวกนักศึกษาพยาบาล	1. นักศึกษาพยาบาล และผู้แทนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เกิดความตระหนักถึงพระคุณครูบาอาจารย์ เรียนรู้ประเพณีอันดีงามของเอกลักษณ์ความเป็นไทยในพิธีไหว้ครูนำไปปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเรียนรู้เกิดคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจต่อไป 2. นักศึกษาพยาบาล และผู้แทนนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล เกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพพยาบาล 3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและต่อเนื่อง	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
13	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รหัส 66_รุ่น 9	1. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้ และทักษะพื้นฐานในการช่วยเหลือดูแลบุคคลทั้งในสถานพยาบาลและชุมชน 2. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลที่มีความเป็นคนสวนดุสิต	6,028,730.00		✓	✓	✓	ค่าลงทะเบียน	คณะพยาบาลศาสตร์
14	โครงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2567	1. ได้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2567 ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม เป็นประโยชน์ ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2. ได้หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2567 สำหรับบุคคลผู้สนใจในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการให้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพแก่บุคคล	48,000.00	✓	✓			เงินรายได้ (บริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร์)	คณะพยาบาลศาสตร์
15	โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล ปีการศึกษา 2567 (รุ่นที่ 1)	1. ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานให้การดูแล 2. คณะและมหาวิทยาลัยมีรายได้จากการจัดอบรมที่ใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรและทรัพยากรที่มีอยู่	828,840.00			✓	✓	ค่าลงทะเบียน	คณะพยาบาลศาสตร์
16	โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุข	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และ/หรือทักษะเพิ่มขึ้นหลังการให้บริการวิชาการ 2. อาจารย์ได้ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาความเชี่ยวชาญสู่พื้นที่เชิงวิชาชีพและสังคม 3. เกิดเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	49,600.00		✓	✓	✓	ค่าลงทะเบียน	คณะพยาบาลศาสตร์
17	โครงการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง	เพิ่มจำนวนพยาบาลผู้สอนภาคปฏิบัติที่มีทักษะการสอนภาคปฏิบัติในหลักสูตรเฉพาะทางหรือเชิงคลินิก	295,700.00			✓		ค่าลงทะเบียน	คณะพยาบาลศาสตร์
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	1. บุคลากรสายสนับสนุน ได้รับการอบรมเพื่อให้ตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง มีความรู้และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคต สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 2. บุคลากรสายสนับสนุน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของบุคลากรโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)	0.00				✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
19	โครงการสร้างความเข้มแข็งด้านคุณภาพการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือนของปีการศึกษา 2566 2. ผลการตรวจประเมินคุณภาพระดับคณะรอบ 12 เดือนของปีการศึกษา 2566	0.00		✓		✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
20	โครงการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้	1. แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ใหม่ด้านการผลิตบัณฑิต 2. แนวปฏิบัติหรือองค์ความรู้ใหม่ด้านการวิจัย	0.00	✓	✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
21	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามต่อตนเองวิชาชีพและสังคม	กิจกรรมโครงการมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถเรียนรู้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าต่อตนเองและสังคม ได้รับการพัฒนาเรียนรู้ด้านจิตใจ คุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาความประพฤติและกระตุนให้มีจิตสำนึกที่ดีงาม เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	คณะพยาบาลศาสตร์
22	โครงการการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2566	1. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการทำวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนาศักยภาพบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3. องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีด้านการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	0.00		✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
23	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	การประชุมเกี่ยวกับแนวทางดำเนินงานวิชาการ การดูแลนักศึกษาและการบริการวิชาการแก่ชุมชน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
24	โครงการประกวดเต้นสวนดุสิตโคเวอร์แดนซ์ ครั้งที่ 2 (SDU Cover Dance 2nd Contest)	1. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย และมีการทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างสัมพันธ์ภาพที่ดีงามให้กับในหมู่นักศึกษา 2. นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความสุข มีสุขภาพจิตที่ดี และคลายความเครียดจากการเรียน 3. ผู้มีส่วนร่วมในโครงการทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็น คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน อันจะเห็นได้จากวิธีการทำงานเป็นทีม การประสานงาน ภาวะความเป็นผู้นำและการเสียสละ ตลอดจนความสามัคคีในหมู่คณะ	20,000.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25	โครงการบูรณาการบริการวิชาการศาสตร์มนุษย์และสังคมสู่ชุมชน ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทักษะในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณค่าของนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการ การปรับตัว ตลอดจนการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติการบริการวิชาการ 2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อสาขาในหลักสูตรที่ตนศึกษาอยู่ และสามารถร่วมกันนำความรู้ศึกษามาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมได้ 3. นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ของตนไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาให้กับชุมชน และสามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานได้ต่อไปในอนาคต	5,000.00		✓	✓		เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26	โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ 12 เดือน) คณะวิทยาการจัดการ	1. หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2565 ครบทุกหลักสูตร 2. คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตาม ระบบ SDU QAประจำปีการศึกษา 2566	0.00				✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	คณะวิทยาการจัดการ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
27	โครงการปลูกจิตสำนึกสู่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี มุ่งสร้างมหาวิทยาลัยและชุมชนปลอดภัย	1. ระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์ ถนนสิรินธร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2. บุคลากรและนักศึกษาที่มีจิตสำนึกที่ดีด้านความปลอดภัยตลอดจนสามารถปฏิบัติตนได้อย่างปลอดภัย	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
28	โครงการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567	1. ได้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมภายนอก 2. มีการบริหารจัดการงานด้านประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
29	โครงการการจัดทำมาตรฐานงานและแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Management Standards) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1. มาตรฐานงานและแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปฏิบัติด้านการจัดการความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม ในมิติของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตรายในพื้นที่วิทยาเขตและศูนย์การศึกษา 2. ระบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ ทั้งวิทยาเขต และศูนย์การศึกษา ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและขยะอันตราย 3. ฐานข้อมูลด้านคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality: IAQ) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในพื้นที่วิทยาเขตและศูนย์การศึกษาของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 4. เครือข่ายการติดตาม ฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบจากคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) และปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 5. แนวปฏิบัติการติดตาม ฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบจากคุณภาพอากาศในอาคาร (IAQ) และปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 6. แนวทางการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 7. แพลตฟอร์ม (Platform) การจัดการด้านความปลอดภัยของสระว่ายน้ำ 8. คู่มือ “ระบบรายงาน (Platform) ด้านความปลอดภัยของสระว่ายน้ำน้ำมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” 9. ระบบรายงาน (Platform) ผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานระบบป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์ 10. คู่มือการปฏิบัติงาน ระบบรายงาน (Platform) ผลการปฏิบัติงานและการติดตามผลการดำเนินงานระบบป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์	621,090.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์สิ่งแวดล้อม รหัส 60-00017	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
30	โครงการการพัฒนากลไกลดก๊าซเรือนกระจก(Greenhouse Gas Mitigation Mechanism) ภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1. มีการทดลองประเมินปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมินใหม่ของทาง อบก. เพื่อจัดทำข้อมูลปีฐานสำหรับการตั้งค่าเป้าหมายด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน 2. เกิดการดำเนินกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีโครงการที่ได้รับการรับรองตามหลักวิชาการกับทาง อบก. 3. มีการพัฒนาระบบส่งเสริม มีการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าของนักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนการให้บริการวิชาการหน่วยงานภายนอก 4. ก่อเกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประยุกต์ใช้กลไกลดก๊าซเรือนกระจกและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้ เพื่อแสดงความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้ต่อสาธารณชนและสะท้อนศักยภาพเพื่อขยายผลความสำเร็จและสร้างพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	217,700.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์สิ่งแวดล้อมรหัส 60-00017	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
31	โครงการการพัฒนาความรู้ที่ยั่งยืนและพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ ำงานบริการวิชาการสู่ชุมชน สืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยความร่วมมือระหว่างบุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์	1. ผู้เข้าร่วมในการยกระดับความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสมัยใหม่ให้กับบุคลากรและนักศึกษา 2. ผู้เข้าร่วมในการพัฒนางานวิจัยและนำองค์ความรู้ถ่ายทอดไปเป็นงานบริการวิชาการสู่ชุมชนในท้องถิ่น 3. ผู้เข้าร่วมในการทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมไทย ให้ดำรงอยู่ได้ในการค้าเดินชีวิตในวิถีใหม่	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
32	โครงการฝึกอบรมเรื่องฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง	1. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพด้านเวชสำอางเป็นที่รู้จักมากขึ้น 2. ผู้เข้าร่วมอบรมประยุกต์ใช้ความรู้ฤทธิ์ทางชีวภาพของสมุนไพรไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางได้	15,000.00			✓		ค่าลงทะเบียน	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33	โครงการ “Coding for Better Life” เพื่อกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่	1. การบูรณาการเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตรสมัยใหม่ 2. การสร้างปัญญาประดิษฐ์ด้วย Low code platform 3. การสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม 4. แนวทางการนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์สำหรับเกษตรกร	498,590.00	✓				งบประมาณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
34	โครงการน้อมรำลึกพระคุณครูอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาได้แสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อครูอาจารย์ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทยในเรื่องการไหว้ครู 2. นักศึกษาที่มีความโดดเด่นในด้านการเรียน กิจกรรม คุณธรรมและจิตอาสา มีกำลังใจที่ดีในการดำรงคุณค่าดังกล่าวต่อไป และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาทั่วไป 3. นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ทักษะทางภาษาไทย และความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนเรียงความ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง
35	โครงการกีฬาสามัคคี โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาเกิดความสามัคคีจากการทำงานร่วมกัน 2. นักศึกษามีน้ำใจนักกีฬาในระหว่างการแข่งขัน 3. นักศึกษามีพละมานิยมแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนกฎหมายและการเมือง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
36	โครงการ EHT Roadmap to Second YLO และ Marketing Challenge	1. นักศึกษานำเสนอแผนการตลาดและคอนเทนต์ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจ 2. นักศึกษาเข้าใจความสำคัญของการออกแบบคอนเทนต์ให้เหมาะสมกับช่องทางการนำเสนอ 3. นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบคอนเทนต์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและธุรกิจ 4. นักศึกษาร่วมกับผู้อื่นได้และยอมรับในความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน	0.00	✓	✓	✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
37	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาด้านการใช้ชีวิตในระดับมหาวิทยาลัย	1. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. นักศึกษาได้พัฒนาทักษะด้านบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม จิตวิทยาสังคม จรรยาบรรณในวิชาชีพคหุเทศก์ การเขียนรายการนำเที่ยว และภาษาอังกฤษ ตาม YLO ของหลักสูตร 3. นักศึกษาสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมมาปรับใช้ในการใช้ชีวิตและการเรียนในมหาวิทยาลัย	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพการตลาดและสื่อสารองค์กร	1. บุคลากรฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรฯ ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองในทักษะด้านการตลาด การประชาสัมพันธ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับการเผยแพร่ ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น 3. นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายรู้จักหลักสูตรต่าง ๆ ของโรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตอย่างทั่วถึง	0.00		✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
39	โครงการยกระดับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ปีการศึกษา 2566	1. ชุมชนมีความเข้าใจในการจัดการที่พักโฮมสเตย์ให้เกิดมาตรฐานและสามารถนำเสนอเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2. ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจให้กับชุมชน ด้วยการนำกระบวนการสร้างสรรค์มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการรองรับนักท่องเที่ยวโดยการนำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นของตนมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ชุมชนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ
40	โครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา 2566	1. นักศึกษาเกิดความสามัคคีในระดับสาขาวิชาและโรงเรียนฯ 2. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรม 3. นักศึกษาใหม่มีความกล้าแสดงออกในแต่ละกิจกรรม	900.00	✓				เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพฯ	โรงเรียนการเรือน

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
41	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และสร้างจิตสำนึก	1. นักศึกษามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 2. นักศึกษาได้แสดงถึงความเคารพอ่อนน้อมและระลึกถึงพระบุญคุณของครู อาจารย์ 3. ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 4. นักศึกษานำหลักการ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรม 5. นักศึกษาทำกิจกรรมด้วยความประณีตและแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของโรงเรียนการเรือน 6. นักศึกษามีภาวะผู้นำสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ 7. นักศึกษามีจิตสาธารณะและมีจิตอาสาในการทำงาน 8. นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	48,000.00			✓	✓	เงินโครงการบริหารกายเพื่อสุขภาพ	โรงเรียนการเรือน
42	โครงการพัฒนาระดับทักษะวิชาชีพและการสร้างทักษะวิชาชีพใหม่ที่เป็นต่อการทำงานเพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาการทำงานในอนาคต (บริการวิชาการ)	1. หลักสูตรอบรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับบุคคลทุกช่วงวัย 2. นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และบุคคลภายนอก ได้รับความรู้และการพัฒนาทักษะวิชาชีพในด้านการประกอบอาหารและด้านคหกรรมศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพได้ 3. กลุ่มคนที่ยังไม่มีทักษะ ได้รับความรู้เพื่อสร้างทักษะวิชาชีพด้านการประกอบอาหารและด้านคหกรรมศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางานและการประกอบอาชีพได้	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	โรงเรียนการเรือน
43	โครงการเปิดโลกอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร	นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และประสบการณ์ในงานด้านอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร จากการเรียนรู้ในหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	2,240.00		✓			เงินรายได้มหาวิทยาลัย	โรงเรียนการเรือน
44	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการด้านอาหาร อีกทั้งได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน ทำให้ประชาชนทั่วไปได้รับความปลอดภัยในการบริโภคอาหารมากขึ้น	761,200.00	✓	✓	✓	✓	งบรายได้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหารนานาชาติ	โรงเรียนการเรือน
45	โครงการประกวดสถานศึกษาปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระยะ 5	ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยระดับดีเยี่ยม จากกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน	0.00			✓		ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
46	โครงการจัดการอากาศและสภาพแวดล้อมภายในวิทยาเขตสุพรรณบุรี	1. กระตุ้นให้บุคลากรเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม 2. สร้างองค์ความรู้ใหม่ ในการพัฒนางานเกษตรและภูมิทัศน์	0.00		✓			ไม่ใช้งบประมาณ	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
47	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาคหกรรมศาสตร์แบบบูรณาการสู่ความสำเร็จในอนาคต	นักศึกษาคหกรรมศาสตร์ มีความรู้ในด้านงานคหกรรมศาสตร์นอกเหนือจากในห้องเรียน	4,000.00		✓	✓	✓	เงินรายได้วิทยาเขตสุพรรณบุรี	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
48	โครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2567	นักเรียนมีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสู่รั้วมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ปีงบประมาณ 2567	47,000.00		✓	✓	✓	เงินยืนยันสิทธิ์	วิทยาเขตสุพรรณบุรี
49	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับศูนย์การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	ศูนย์การศึกษา ตรัง ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	31,000.00				✓	เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา ตรัง
50	โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรศูนย์การศึกษา ตรัง ประจำปี 67	1. บุคลากรมีประสบการณ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษมากขึ้น 2. บุคลากรมีพัฒนาการในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานมากขึ้น	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
51	โครงการจัดการความรู้ ศูนย์การศึกษา ตรัง ประจำปี การศึกษา 2566	บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ฯ ตรัง มีองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ตรัง
52	โครงการอาชีพอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ศูนย์การศึกษา นครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	1. บุคลากร นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัย จากอค์คิภัย มีแผนการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เมื่อเกิดเหตุจากอค์คิภัย 2. บุคลากร นักศึกษา สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 3. บุคลากร นักศึกษา มีการวางแผนด้านการจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ในสถานศึกษา	59,000.00	✓				เงินรายได้มหาวิทยาลัย	ศูนย์การศึกษา นครนายก
53	โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพศูนย์การศึกษา นครนายก สู่อุณหภูมิ	1. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการวิจัยเชิงพื้นที่บนฐานเครือข่ายความร่วมมือ 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีความพร้อมเพื่อการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 3. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสุขในการทำงานเพื่อก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง 4. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนสามารถรับรู้และเข้าใจเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระบบ SDU QA 5. บุคลากรสายสนับสนุนสามารถสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	15,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินรายได้ศูนย์การศึกษา นครนายก	ศูนย์การศึกษา นครนายก
54	โครงการ "Big Cleaning Day"	1. บุคลากรได้มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องของการรักษาความสะอาด 2. บุคลากรได้มีทัศนคติที่ดี ในเรื่องของการรักษาความสะอาด	0.00	✓				ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
55	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสถานฝึกงานธุรกิจการบิน และการประกอบอาชีพในอนาคตให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั่วประเทศ	1. นักเรียนได้รับความรู้แนวทางการศึกษาต่อและรู้จักหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเพิ่มมากขึ้น 2. อาจารย์แนะแนวและผู้สนใจทราบแนวปฏิบัติการรับนักศึกษาใหม่	560,000.00			✓	✓	เงินยืมยืมสิทธิ์	ศูนย์การศึกษา หัวหิน
56	โครงการบริการวิชาการบนฐานความเชี่ยวชาญด้านการ ประถมศึกษา	นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในรายวิชากับประสบการณ์ตรงจากการลงมือปฏิบัติจัดกิจกรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	0.00		✓		✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน				ประเภทงบประมาณ	หน่วยงาน
				Q1	Q2	Q3	Q4		
57	โครงการ สานฝัน สวนดุสิต SDU Together สู่วันทางสายวิชาชีพ	1. แผนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ 2. ขยายเครือข่ายสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาภายในพื้นที่และพื้นที่โดยรอบ อย่างน้อยปีละ 10 แห่ง 3. กิจกรรมประชาสัมพันธ์ในความสัมพันธ์เชิงชาวนุญต์ลักษณะโดยบูรณาการร่วมกับพันธกิจด้านการบริการวิชาการ อย่างน้อยปีละ 2 กิจกรรม 4. กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและรับสมัครนักศึกษา อย่างน้อยปีละ 5 กิจกรรม 5. สื่อการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสาร การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล จำนวน 5 ช่องทาง	440,000.00	✓	✓	✓	✓	เงินยืมยืมสิทธิ์	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
58	โครงการบริการวิชาการในการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านการบริการสู่สากล	1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดองค์ความรู้ เกิดทักษะ และประสบการณ์ และสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง อันเอื้อต่อการปฏิบัติงานในวิชาชีพธุรกิจการบิน 2. เครือข่ายองค์กรภายนอกเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพธุรกิจการบิน	0.00	✓	✓	✓	✓	ไม่ใช้งบประมาณ	ศูนย์การศึกษา ลำปาง
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น			10,889,255.00						